



## ร่างภาคผนวก นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

เห็นชอบโดย AHWG 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

กระบวนการจัดทำความตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ  
ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า  
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

# (ร่าง) ภาคนวก นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality Definition: LD)

## (เห็นชอบโดย AHWG 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565)

### ส่วนที่ 1 คำอธิบายวิธีการใช้งาน LD (Introduction)

#### ขอบเขตการบังคับใช้ LD

ในการพิจารณาว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่จำหน่ายในตลาดภายในประเทศหรือที่ส่งออกเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การตัดโค่น การแปรรูป การค้าและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุไว้ในตารางนิยามความถูกต้องตามกฎหมายนี้

#### ส่วนประกอบของ LD

##### (1) ผู้ประกอบการ (Operator: O)

ตาราง LD จำแนกกลุ่มของผู้กระทำกรที่มีส่วนร่วมดำเนินกิจการในภาคการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย

**ผู้ประกอบการที่ 1 (O1): ผู้ประกอบการบนที่ดินรัฐ (ป่าสงวนแห่งชาติ)** หมายถึง ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การทำไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงผู้ที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือออกจากหมอนไม้ และผู้ครอบครองไม้ก่อนนำเข้าสู่โรงงานแปรรูป

**ผู้ประกอบการที่ 2 (O2): ผู้ประกอบการบนที่ดินรัฐ (นอกเหนือจาก ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)** หมายถึง ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การทำไม้ ในที่ดินของรัฐ ที่มีใช้ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ รวมถึงผู้ที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือออกจากหมอนไม้ และผู้ครอบครองไม้ก่อนนำเข้าสู่โรงงานแปรรูป

**ผู้ประกอบการที่ 3 (O3): ผู้ประกอบการบนที่ดินเอกชน** หมายถึง ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การทำไม้ ในที่ดินมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง รวมถึงผู้ที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่หรือออกจากหมอนไม้ และผู้ครอบครองไม้ก่อนนำเข้าสู่โรงงานแปรรูป

**ผู้ประกอบการที่ 4 (O4): ผู้ประกอบการนำเข้าไม้** หมายถึง ผู้ที่ประกอบกิจการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงผู้ที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากอารักขาของศุลกากร

**ผู้ประกอบการที่ 5 (O5): ผู้ประกอบการแปรรูปไม้** หมายถึง ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตแปรรูปไม้ ผู้ทำสวนป่าที่ทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากสวนป่า รวมถึงผู้ที่ไม่แปรรูปและสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่ออกจากโรงงานแปรรูปหรือสถานที่แปรรูป

**ผู้ประกอบการที่ 6 (O6): ผู้ประกอบการค้าและการส่งออก** หมายถึง ผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้า ผู้ประกอบกิจการค้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ ผู้ส่งออก รวมถึงผู้ที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากโรงค้าหรือสถานที่จัดเก็บ

ดังนั้น ตาราง LD จึงประกอบด้วย 6 ตารางย่อย สำหรับข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

##### (2) หลักการ (Principle) และหลักเกณฑ์ (Criteria)

การพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ จะต้องพิจารณาครอบคลุมหลักการจำนวน 6 หลักการ โดยในแต่ละผู้ประกอบการอาจจะไม่มีตัวชี้วัดครบทุกหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของประเภทกิจการนั้น ๆ

ในแต่ละหลักการจำแนกย่อยออกเป็นหลักเกณฑ์ โดยจำแนกตามกฎหมายที่บังคับใช้แก่กิจกรรมนั้น ๆ

การกำหนดหลักการและหลักเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่จะใช้ในการพิจารณาถึงความถูกต้องของไม้ในตาราง LD

หลักการ	หลักเกณฑ์	O1	O2	O3	O4	O5	O6
(1) ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)	สิทธิในการเข้าถึงที่ดิน	✓	✓	✓	-	-	-
	สิทธิในการนำเข้า/ส่งออก	-	-	-	✓	-	✓
	สิทธิในการแปรรูปไม้ ตาม พรบ. สวนป่าฯ	-	-	-	-	✓	-
	สิทธิในการแปรรูปไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ฯ	-	-	-	-	✓	-
	สิทธิในการประกอบกิจการค้าไม้	-	-	-	-	-	✓
(2) การจัดการป่าและการตัดโค่นไม้	การตัดโค่นไม้ ภายใต้อำนาจ พรบ. สวนป่าฯ	✓	✓	✓	-	-	-
	การทำไม้ ที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ พรบ. สวนป่าฯ	✓	✓	✓	-	-	-
(3) การจัดหาและการขนส่งไม้/ไม้เกา	ข้อกำหนดตามพรบ. สวนป่าฯ	✓	✓	✓	-	✓	✓
	ข้อกำหนด ที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ พรบ. สวนป่าฯ	✓	✓	✓	-	✓	✓
	ข้อกำหนดสำหรับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า	-	-	-	✓	-	-
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม	การตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	✓	✓	-	-	-	-
	ความรับผิดชอบต่อสังคม	✓	-	-	-	-	-
	การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	✓	-
	การควบคุมการครอบครองวัตถุอันตราย	-	-	-	-	✓	-
	การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน (ซึ่งมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบล้านวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป)	-	-	-	-	✓	-
	การประเมินและการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	-	-	-	-	✓	-
(5) สถิติและการคุ้มครองแรงงาน	สำหรับแรงงานในรัฐวิสาหกิจ (อ.อ.ป.)	✓	✓	-	-	✓	-
	การคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชน	-	-	-	-	✓	-
	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในภาคเอกชน	-	-	-	-	✓	-
(6) ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (ไม่ใช้การทำสวนป่า ภายใต้อำนาจ พรบ. สวนป่าฯ)	✓	✓	✓	-	✓	✓
	การชำระภาษีอากรด้านการป่าไม้ (สำหรับ ไม้นำเข้า)	-	-	-	✓	-	-
	การชำระภาษีอากร ที่ไม่ใช่ด้านการป่าไม้	-	-	-	✓	-	✓

### (3) ตัวชี้วัด (Indicator) และตัวตรวจพิสูจน์ (Verifier)

ตัวชี้วัด คือสาระสำคัญของข้อกำหนดทางกฎหมายที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์ความถูกต้องของไม้ โดยใช้ตัวตรวจพิสูจน์ ในการอ้างอิงเป็นหลักฐานว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ตัวชี้วัดและตัวตรวจพิสูจน์ จะต้องได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

#### (4) กระบวนการตรวจพิสูจน์ (Verification Process)

กระบวนการตรวจพิสูจน์ที่อธิบายไว้ใน LD แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด รวมถึงความถี่ในการตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนด

#### อภิธานศัพท์

ตัวย่อ	คำศัพท์
DFT	กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade)
DIW	กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works)
DLPW	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare)
DOA	กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture)
EIA	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
อ.อ.ป. (FIO)	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (Forest Industry Organisation)
IEE	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination)
LD	นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality Definition)
สจป. ท้องที่ (LFRMO)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (Local Forest Resource Management Office)
ม.ก. 4 (Mor Gor 4)	ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (Permit for movement of wood from a construction of old building)
อ	ผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึงกลุ่มของผู้กระทำการในภาคการป่าไม้ที่ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย
สผ. (ONEP)	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)
ทสจ. (PONRE)	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (Provincial Offices for Natural Resources and Environment)
RFD	กรมป่าไม้ (Royal Forest Department)
สป.3 (Sor Por 3)	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า (Certificate of plantation registration)
สป.8 (Sor Por 8)	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา (Certificate of seal registration)
สป.9 (Sor Por 9)	หนังสือรับรองตรา (Certificate of stamp) (กรณีเป็นตราที่ใช้สำหรับตีตอก)
สป.12 (Sor Por 12)	แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (Notification of harvesting timber in registered plantation)
สป.13 (Sor Por 13)	หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการการทำสวนป่า (Acknowledged Certificate on harvesting a tree)
สป.15 (Sor Por 15)	หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (Certificate of timber inventory from registered plantation)

#### ส่วนที่ 2 นิยามศัพท์ (Definition)

ในภาคผนวกนี้ ให้คำศัพท์ดังต่อไปนี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้

**“กลุ่มจังหวัด”** หมายความว่า นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สิงห์บุรี และกรุงเทพมหานคร

**“ที่ดินเอกชน”** หมายความว่า ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือที่ดินที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ ที่ดินที่มีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส. 2 และ น.ส. 2 ก.) แบบหมายเลข 3 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส. 3 ข.)

**“ทำไม้”** หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โคน ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ

**“บัญชีแสดงรายการไม้”** หมายความว่า หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป. 15) ที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบในการนำเคลื่อนที่ไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ซึ่งออกโดยผู้ทำสวนป่า แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการไม้ที่ขอด้วยกฎหมาย จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่

**“ใบเบิกทาง”** หมายความว่า เอกสารที่ผู้ประกอบการใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่ไม้ และไม้แปรรูป ออกโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ. แล้วแต่กรณี

**“ป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์”** หมายความว่า ป่าที่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากส่วนราชการผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้พื้นที่ป่าไม้ หรือตามผลของกฎหมายซึ่งได้มีโครงการหรือแผนการในการจะเข้าใช้ที่ดินทำประโยชน์แล้ว

**“ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์”** หมายความว่า ป่าที่ไม่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

**“ป่าเสื่อมโทรม”** หมายความว่า ป่าที่มีสภาพดังนี้

กรณีป่าบก พื้นที่ที่ไม่มีไม้ค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และปานนั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้นตรงที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละแปดต้น หรือมีขนาดความโตเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น

กรณีป่าชายเลน พื้นที่ที่ไม่มีไม้ขนาดความสูงเกินสองเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกิน ไร่ละหนึ่งร้อยห้าสิบต้นหรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้นที่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดินสำหรับไม้ทั่วไป หรือตรงเหนือคอ รากยี่สิบเซนติเมตรสำหรับไม้สกุลโกงกาง ขนาดความโตตั้งแต่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละห้าสิบต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกินห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละสองต้น หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินไร่ละหนึ่งร้อยต้น

**“ผู้ทำสวนป่า”** หมายความว่า ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และหมายความรวมถึงผู้ยื่นคำขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย

**“ผู้รับโอน”** หมายความว่า บุคคลที่รับโอนกรรมสิทธิ์ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้

**“พนักงานเจ้าหน้าที่”** หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งใน LD นี้ ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LD ในแต่ละตัวชี้วัดตามที่ระบุไว้ในตาราง

**“ไม้”** หมายความว่า ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ฟืน

**“ไม้เก่า”** หมายความว่า ไม้เรือนเก่าหรือไม้ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วและถูกนำกลับมาใช้ใหม่

**“ไม้ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว”** หมายความว่า ไม้เก่าที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้

**“ไม้ที่มีไม้หวงห้าม”** หมายความว่า ไม้ที่ไม่เข้าลักษณะเป็นไม้หวงห้าม

**“ไม้ท่อน”** หมายความว่า ไม้ที่ถูกตัดโค่นแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการแปรรูป

**“ไม้แปรรูป”** หมายความว่า ไม้ที่ถูกเลื่อยเป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นแล้ว ซึ่งรวมถึงไม้วีเนียร์และไม้สับ แต่ไม่รวมถึงไม้เก่า

**“ไม้พื้น”** หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น

**“ไม้ยางพารา และไม้ 13 ชนิด”** หมายความว่า ไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล

**“ไม้เรือนเก่า”** หมายความว่า ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีสำหรับไม้อื่นที่มีใช้ไม้สัก และไม่น้อยกว่าสิบปีสำหรับไม้สัก และพ้นจากสภาพการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้แล้ว ซึ่งไม่ดังกล่าวจะต้องเป็นไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม

**“ไม้หวงห้าม”** หมายความว่า ต้นไม้แต่ละต้นหรือพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่รัฐบาลได้สงวนกรรมสิทธิ์พิเศษตามกฎหมายป่าไม้ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้โอเมง ไม้พะยุงเกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ชะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยุง ไม้หมากพลูตึกแตง ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้โอเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในที่ดินของรัฐ และไม้บางชนิดที่ขึ้นในที่ดินของรัฐตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึง ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินเอกชนหรือที่ดินของรัฐที่หน่วยงานของรัฐได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

**“โรงงานแปรรูปไม้”** หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณและสถานที่นั้น ๆ ด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

**“โรงงานอุตสาหกรรม”** หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบลำแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบลำแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป เพื่อทำการแปรรูปไม้หรือผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

**“สิ่งประดิษฐ์” (หรือ “ผลิตภัณฑ์”)** หมายความว่า ของที่ทำด้วยไม้หรือไม้เก่า

**“สมุดบัญชีไม้”** หมายความว่า สมุดที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานซึ่งออกแบบโดยกรมป่าไม้ ที่ผู้ประกอบการที่ 5 หรือผู้ประกอบการที่ 6 ใช้ในการบันทึกการนำเข้าและจำหน่ายออกไปของไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ตามรูปแบบต่าง ๆ ของโรงงานแปรรูปหรือโรงค้ำ ดังนี้

1. โรงงานแปรรูปตามกฎหมายป่าไม้ และสถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้จากการทำสวนป่าตามกฎหมายสวนป่า ได้แก่ สมุดบัญชีไม้ท่อน สมุดบัญชีไม้แปรรูป และสมุดบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูป
2. โรงค้ำไม้แปรรูป ได้แก่ สมุดบัญชีไม้แปรรูป และสมุดบัญชีแสดงสถิติไม้แปรรูป
3. โรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม ได้แก่ บัญชีหลักฐานเอกสารแสดงการรับ จำหน่าย หรือนำเคลื่อนที่ และบัญชีรับ จำหน่าย หรือนำเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ

**“สวนป่า”** หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ

**“หนังสือกำกับไม้”** หมายความว่า เอกสารที่ผู้ประกอบการใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่ไม้แปรรูปที่ทำมาจากชนิดพันธุ์ใด ๆ และสิ่งประดิษฐ์บรรดาที่ทำมาจากไม้หวงห้าม ซึ่งออกโดยผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้ำไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม และโรงค้ำสิ่งประดิษฐ์บรรดาที่ทำมาจากไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี แบบฟอร์มหนังสือกำกับที่ขอด้วยกฎหมาย จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่

**“เอกสารการนำเคลื่อนที่”** หมายความว่า เอกสารที่ผู้ประกอบการใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ ใบเบิกทางออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ หนังสือกำกับไม้ส่งออกโดยผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้ำไม้หรือ

สิ่งประดิษฐ์ หนังสือบัญชีแสดงรายการไม้เอกโดยผู้ทำสวนป่า เอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองออกโดยเจ้าของไม้หรือผู้ขาย ตลอดจนเอกสารซึ่งออกโดยเจ้าของไม้หรือผู้ขายตามที่กำหนดไว้ในตาราง LD นี้

### ส่วนที่ 3 ตารางนิยามความถูกต้องกฎหมายของไม้ (Legality Definition Matrix)

ผู้ประกอบการที่ 1 ผู้ประกอบการบนที่ดินรัฐ (ป่าสงวนแห่งชาติ)

หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)

หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิในการเข้าถึงที่ดิน

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-1.1.1: บุคคลที่มีสิทธิขออนุญาตทำไม้จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	1) ประกาศกรมป่าไม้ กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์	อธิบดีกรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 13/1, 16, 16 ทวิ, 16 ตรี และ 20 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
	2) หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31)	อธิบดีกรมป่าไม้	
	3) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23)	อธิบดีกรมป่าไม้	
	4) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก 1 ก, สทก.2 ก.) หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตปรับปรุงป่าสงวน (สทก. 1 ข) อนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อใช้ป่าสงวน หรือ หนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้หรือ คณะรัฐมนตรี	อธิบดีกรมป่าไม้	
	5) บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ กับ อ.อ.ป.	อธิบดีกรมป่าไม้ และอ.อ.ป.	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p><i>กรณีส่วนราชการและองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์:</i> เมื่อจำเป็นต้องทำไม้ออกจากพื้นที่ที่ประกาศกำหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ และส่วนราชการและองค์การของรัฐได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว จังหวัดจะตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่ประกาศกำหนดบริเวณพื้นที่ ซึ่งได้มีโครงการหรือแผนการใบการจะเข้าใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์แล้ว จากนั้น จึงจะส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้สำรวจพื้นที่ต่อไป</p> <p><i>กรณีอื่น:</i> บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือขออนุญาตทำไม้ จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ยื่นมาพร้อมกับคำขอ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหลักฐานนั้นชอบด้วยกฎหมายและยังมีผลใช้บังคับ จึงจะทำการสำรวจพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือขออนุญาตทำไม้แล้วแต่กรณีต่อไป (สำหรับ ปส. 23 ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนสวนป่าได้)</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>การตรวจสอบสภาพที่ตั้งที่ดิน</li> </ol>	ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่ ทสจ.	ความถี่: ทุกครั้งที่มีการขอขึ้นทะเบียนสวนป่า หรือขออนุญาตทำไม้ แล้วแต่กรณี	
<b>หลักการที่ 2: การจัดการป่าและการตัดโค่นไม้</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 2.1: สิทธิในการตัดโค่นไม้ (การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-2.1.1: ผู้ทำสวนป่า ขึ้นทะเบียนสวนป่าได้เฉพาะไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้น	รายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และ จำนวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ	เจ้าหน้าที่ ทสจ.	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 6 และ 7



			ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อรับคำขอขึ้นทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่ ทสจ. ออกไปตรวจสอบที่ดินว่ามีไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไม่ ถ้ามีให้จัดทำบัญชีต้นไม้ไว้ และไม่รับขึ้นทะเบียนต้นไม้ดังกล่าว กระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ที่รับขึ้นทะเบียนต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้น  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การสำรวจสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจำนวนของไม้			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่าแต่ละครั้ง
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-2.1.2: ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดหรือโค่นไม้ ตามชนิดและไม้เกินจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า (สป. 3)	นายทะเบียนสวนป่า คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	<b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 6 กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
	2) บัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษา	ผู้ทำสวนป่า	
	3) แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.12)	ผู้ทำสวนป่า	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อนายทะเบียนสวนป่ารับขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้ว ให้นายทะเบียนออก สป.3 และให้ผู้ทำสวนป่าจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ได้ทำการปลูกและบำรุงรักษาไว้แก่นายทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือจำนวนชนิดไม้ในภายหลัง ก็ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสวนป่า ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดโค่นไม้ตามบัญชีไม้ที่ยื่นไว้แก่นายทะเบียนเท่านั้น  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่  <b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-2.1.3: ผู้ทำสวนป่า ต้องแจ้งรายการไม้ที่จะทำการตัดโค่นต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ก่อนทำการตัดโค่น	หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการการทำสวนป่า (สป.13)	เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	<b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 11 และ 12 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสำคัญที่

			เกี่ยวกับการดัดกล้า และหลักฐานแสดง การได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ. 2563
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อผู้ทำสวนป่าประสงค์จะตัดโค่นไม้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือโดยใช้ สป. 12 ต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือต่อนายอำเภอท้องที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอเห็นว่า รายการไม้ที่แจ้งการตัดโค่นตรงตามบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้ ก็ให้ออก สป. 13 และผู้ทำสวนป่าจะต้องเก็บรักษา สป. 13 ไว้ที่สวนป่า เพื่อ แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการตรวจสอบ  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง
<b>หลักเกณฑ์ 2.2: สิทธิในการตัดโค่นไม้ (ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้อ.พ.ส.สวนป่า)</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O1-2.2.1: ผู้รับอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้อง ทำไม้ตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาต ตามที่ระบุไว้ใน บัญชีคัดเลือกไม้แนบท้ายใบอนุญาตทำไม้เท่านั้น	ใบอนุญาตทำไม้ ซึ่งแนบบัญชีคัดเลือกไม้	<b>สำหรับไม้ไม่หวงห้าม:</b> ผู้ว่าราชการจังหวัด <b>สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ก:</b> อธิบดีกรมป่า <b>ไม้</b> <b>สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ข:</b> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	<b>พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.</b> <b>2507 มาตรา 15</b> <b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช</b> <b>2484 มาตรา 6,7 และ 11</b>
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ก่อนการออกใบอนุญาตทำไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาตจะทำการสำรวจเฉพาะต้นไม้ที่จะอนุญาตและตีตราประทับไม้และจัดทำบัญชีคัดเลือกไม้ เพื่อออก ใบอนุญาตทำไม้ต่อไป ภายหลังการตัดโค่นและก่อนชักลากไม้ออกมารวมหมอน พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าไม้ที่ถูกตัดโค่นตรงตามบัญชีไม้แนบท้ายใบอนุญาตและประทับตรา ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ (ตรา ต.) เลขเรียง และตราชักลาก ที่ต่อไม้และไม้ทุกท่อน พร้อมจัดทำบันทึกแสดงรายการบัญชีชักลากไม้ เพื่อเสนอต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ มีอำนาจดำเนินการตรวจค่าภาคหลวง  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> <b>สำหรับไม้ไม่หวงห้าม:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ. <b>สำหรับไม้หวงห้าม:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  <b>ความถี่:</b> ตามการตัดโค่นไม้แต่ละครั้ง
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O1-2.2.2: สำหรับการทำไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ อ.อ.ป. ทำไม้ออกตาม ชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในบัญชีคัดเลือก ไม้เท่านั้น	หนังสือแจ้งให้ อ.อ.ป. ไปดำเนินการทำไม้ออก พร้อม แนบบัญชีคัดเลือกไม้	ผู้ว่าราชการจังหวัด	<b>พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.</b> <b>2507 มาตรา 19</b> <b>ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจ</b> <b>และการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดิน</b> <b>เพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. 2525</b>

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งจากผู้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่าจำเป็นต้องทำไม้ออกเพื่อใช้พื้นที่ จังหวัดจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการสำรวจต้นไม้ในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ และตีตราประทับไม้และจัดทำบัญชีคัดเลือกไม้ จากนั้น จังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบบัญชีคัดเลือกไม้ ไปยัง อ.อ.ป. เพื่อให้ดำเนินการทำไม้ออกกรณี อ.อ.ป. ทำไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ ให้ อ.อ.ป. ใช้ตราประทับป่าของ อ.อ.ป. ประทับที่ไม้ แทนการประทับตราอนุญาตชักลากไม้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการตัดโค่นไม้แต่ละครั้ง</p>
<b>หลักการที่ 3: การจัดหาและการขนส่งไม้/ไม้เก่า</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 3.1: สำหรับไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O1-3.1.1: ภายหลังจากการตัดโค่น ผู้ทำสวนป่าต้องใช้ตราที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ ที่ได้มาจากการทำสวนป่า</p>	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา (สป. 8)	นายทะเบียนสวนป่า คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	<p><b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 9 และ 13</p>
	2) กรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา (สป. 9)	นายทะเบียนสวนป่า คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ภายหลังจากการตัดโค่น ก่อนที่ไม้จะนำเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ไม้จะต้องมีรอยตราตีของเจ้าของสวนป่า ซึ่งได้เป็นรอยตราที่มีการรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทำกำกับไว้ ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตราและกรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา ผู้ครอบครองไม้จะต้องแน่ใจว่าผู้ทำสวนป่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ตรานั้น โดยการเปรียบเทียบรอยตราที่ปรากฏบนไม้ กับหนังสือรับรองตราและหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบไม้ที่จะนำเคลื่อนที่</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> นายทะเบียนสวนป่า</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขอขึ้นทะเบียนตราและตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O1-3.1.2: ผู้ที่ขนส่งไม้ออกจากสวนป่า ต้องมีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ ซึ่งอ้างอิงหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีรายการไม้ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่</p>	1) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	<p><b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 13 และ 21</p>
	2) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) หรือสำเนาที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้	เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ทำสวนป่าจะต้องมีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ซึ่งได้ลงทะเบียนเล่มไว้ต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. แล้ว ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องกรอกข้อมูลลงใน สป. 15 ซึ่งอ้างอิง สป. 13 แสดงบัญชีรายการไม้ที่นำเคลื่อนที่ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่พร้อมทั้งแนบ สป. 13 หรือสำเนา สป. 13 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้ไว้ด้วย</p> <p>ผู้ที่นำไม้เคลื่อนที่ มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ขนส่งให้ถูกต้องตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
○1-3.1.3: ผู้ที่รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 13 และ 21
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องทราบว่ามีไม้ดังกล่าวจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ใน สป. 15 เมื่อนำเคลื่อนที่ไม้ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บ สป.15 เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สป.15 จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง
<b>หลักเกณฑ์ 3.2: สำหรับไม้ที่ได้มาจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า และไม้เรือนเก่า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
○1-3.2.1: ผู้รับอนุญาตทำไม้ ต้องชำระค่าภาคหลวงให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งไม้ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง	1) ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง	สำหรับไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้าม: ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับไม้หวงห้าม: กรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5, 15 และ 16 ทวิ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 พุทธศักราช 2531 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 14
	2) กรณีได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง ต้องมีใบอนุญาตทำไม้โดยได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง	สำหรับไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้าม: ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับไม้หวงห้าม: กรมป่าไม้	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ในการชำระค่าภาคหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบว่าไม่ตรงกับบัญชีซีกลากไม้หรือไม่ เมื่อตรวจพบว่าไม่ตรงกับบัญชีซีกลาก จะดำเนินการประทับตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และตราค่าภาคหลวง (ภล) หรือในกรณีที่ยกเว้นค่าภาคหลวงให้ประทับตรายกเว้นค่าภาคหลวง (ตรา อย.) ที่หน้าตัดไม้ทุกท่อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคำนวณและจัดทำบัญชีชำระค่าภาคหลวง และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าภาคหลวงพร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงและบัญชีไม้แสดงการชำระค่าภาคหลวง เมื่อมีการยื่นคำขอออกใบเบิกทางก่อนที่จะนำไม้เคลื่อนที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเสร็จค่าภาคหลวงว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จากนั้น จึงตรวจสอบไม่ว่ามีชนิด จำนวน ขนาด ปริมาณ รูปรอยตราหรือเครื่องหมาย ครบถ้วนตรงตามบัญชีแนบท้ายใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือไม่ กรณีที่ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง จะต้องตรวจสอบให้ตรงตามบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตทำไม้ และมีรอยตรายกเว้นค่าภาคหลวง ก่อนที่จะพิจารณาออกใบเบิกทางต่อไป  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ก่อนการนำเคลื่อนที่แต่ละครั้ง

1. การตรวจสอบเอกสาร			
2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
01-3.2.2: กรณี อ.อ.ป. ทำไม้จากพื้นที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ จะต้องชำระค่าตอบแทนการซื้อไม้	ใบเสร็จรับเงินการชำระค่าตอบแทนการซื้อไม้	กรมป่าไม้	ระเบียบกรมป่าไม้ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การให้อำนาจการอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2555
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>สำหรับการทำไม้ที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ นอกจากค่าภาคหลวง อ.อ.ป. จะต้องชำระค่าตอบแทนการซื้อไม้ด้วย โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะประทับตรารัฐบาลชาย (รช.) ในทำนองเดียวกับการตรวจตราค่าภาคหลวงไม้ อัตราค่าตอบแทนการซื้อไม้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ที่อ้างถึง โดยใช้ค่าภาคหลวงเป็นฐานในการคำนวณ เมื่อมีการชำระค่าตอบแทนการซื้อไม้แล้วให้กรมป่าไม้ออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนการซื้อไม้ให้แก่ อ.อ.ป. และเก็บต้นขี้ไม้ที่กรมป่าไม้</p> <p>ในการตรวจสอบหลักฐานการได้มาของไม้เพื่อออกใบเบิกทาง นอกจากใบเสร็จค่าภาคหลวงแล้ว เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนการซื้อไม้และตรารัฐบาลชายด้วย</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ก่อนการนำเคลื่อนที่แต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
01-3.2.3: ผู้ขนส่งไม้ มีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ซึ่งอ้างถึงหลักฐานการได้มา บัญชีรายการไม้ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	ใบเบิกทาง	กรมป่าไม้ หรือ ทสจ.	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39 กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2, 5
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ในการขอออกใบเบิกทาง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม้ดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) ที่ไม้ทุกท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใดก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในใบเบิกทางและจัดทำบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทาง พร้อมทั้งตัดยอดบัญชีชำระค่าภาคหลวงว่าไม้ดังกล่าวได้นำเคลื่อนที่ออกไปแล้ว ใบเบิกทางมอบไว้แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่</p> <p>เมื่อผู้ขนส่งไม้เคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งเข้าเขตด่านตามเส้นทางทุกด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเบิกทางว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าไม้ตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ จากนั้นจึงประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) เท่าที่สามารถประทับได้ บันทึกปรับแจ้งในใบเบิกทาง และออกหนังสืออนุญาตให้นำไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ หากเป็นกรณีถึงด่านปลายทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) และอนุญาตให้เข้าเขตด่านได้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

<p>เมื่อถึงสถานที่ปลายทางแล้วและประสงค์จะนำเคลื่อนที่ต่อไปอีก ให้ถือเอาใบเบิกทางฉบับเดิม เป็นเอกสารการได้มาซึ่งไม้ เพื่อขอออกใบเบิกทางฉบับใหม่ต่อไป</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>○1-3.2.4: ผู้ที่รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่</p>	<p>ใบเบิกทาง</p>	<p>กรมป่าไม้ หรือ ทสจ.</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39 กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2, 5</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากหมอนไม้ ผู้รับอนุญาตต้องทราบว่าจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ในเอกสารการนำเคลื่อนที่</p> <p>เมื่อนำเคลื่อนที่ไม้ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บเอกสารการนำเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารการนำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบันทึกบัญชีไม้ จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้</li> </ol>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p>ความถี่: ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>○1-3.2.5: การนำเคลื่อนที่ไม้เรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ต้องมีใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้เรือนเก่า</p>	<p>ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก. 4)</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 ตริ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ ในรูปคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ภาพถ่าย แผนที่สังเขป และเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จึงลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ เมื่อเห็นควรอนุญาตจึงสั่งให้รื้อถอน แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีรายการแสดงชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร พร้อมกับให้ประทับตราประจำตัวของ</p>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p>ความถี่: ตามการรื้อถอนแต่ละครั้ง</p>

<p>เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ไม้ที่ไม่ทุกก่อน แผลง ขึ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใด ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ด้วย โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อกำกับบัญชีรายการไม้ที่ขึ้นไว้ทุกแผ่น เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) ต่อไป</p> <p>ม.ก. 4 ให้ใช้ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) กำกับการนำเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทาง โดยไม่ต้องแจ้งเข้าเขตด่าน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง</li> </ol>			
<b>หลักการที่ 4: การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม</b>			
<b>หลักเกณฑ์ที่ 4.1: การตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O1-4.1.1: สภาพป่าที่รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ทิวทัศน์ และสัตว์ป่า</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 8 และ 9</p> <p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และ 11</p> <p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และ 11</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>

<p>เมื่อบุคคลไดยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้ขออนุญาต และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าพร้อมทั้งลงนามรับรอง และให้ความเห็น เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อ้างถึง</p> <p><b>วิธีการตรวจสอบ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบพื้นที่</li> </ol>		<p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาต</p>	
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O1-4.1.2: พื้นที่ป่าที่รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย หรือการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น จะต้องมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และ 11</p> <p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และ 11</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อบุคคลไดยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้ขออนุญาต และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าพร้อมทั้งลงนามรับรอง และให้ความเห็น เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบพื้นที่</li> </ol>		<p><b>ตรวจพิสูจน์โดย:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O1-4.1.3: ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงาน EIA (สำหรับโครงการเขื่อนทุกประเภททุกขนาด ทางหลวงหรือถนนทุก</p>	<p>หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	<p>คณะกรรมการผู้ชำนาญการ</p>	<p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ</p>



<p>ขนาดที่ตัดผ่านพื้นที่ที่สำคัญบางประเภท เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ ป่าชายเลน เป็นต้น หรือการทำเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และกิจการอื่นใดตามประเภทและขนาดที่กำหนด) หรือรายงาน IEE (สำหรับโครงการทำเหมืองแร่ทุกขนาดตามประเภทที่กำหนด และการสร้างสนามบินน้ำทุกประเภททุกขนาด) ที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบแล้ว</p>			<p>เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 12</p> <p>ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 14</p> <p>พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48, 49, 50, 51 และ 51/2</p> <p>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA หรือรายงาน IEE เมื่อผู้ขออนุญาตจัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น (เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น) และต่อ สผ.</p> <p>ในการพิจารณารายงาน ให้ สผ. ตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากรายงานดังกล่าวจัดทำถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ สผ. เสนอความเห็นเบื้องต้นให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อไป</p> <p>ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีอำนาจตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการโดยต้องกระทำต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จากนั้นจึงแจ้งผลการพิจารณาไปยัง สผ. เพื่อแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบต่อไป</p> <p>ในการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการ EIA หรือรายงาน IEE เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตด้วย</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p>			<p><b>ตรวจพิสูจน์โดย:</b> กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่</p>

1. การตรวจสอบพื้นที่			
2. การตรวจสอบเอกสาร			
หลักเกณฑ์ที่ 4.2: ความรับผิดชอบต่อสังคม			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-4.2.1: โครงการหรือกิจการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีปัญหาหรือได้มีการแก้ไขปัญหากับราษฎรในพื้นที่	1) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่	สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 8 และ 12 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 และ 14 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 และ 14
	2) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร (เว้นแต่ (1) กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต หรือ (2) เป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น)	ผู้ขออนุญาตและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้ที่ขออนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารประกอบคำขอ ซึ่งรวมถึง เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ และสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นบันทึกยินยอมการแก้ไขปัญหาราษฎรประกอบคำขออนุญาตด้วย (1) การขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (2) การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เว้นแต่ ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินการแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้จังหวัดจัดทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าต่อไป			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  <b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาต

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. ทารอกับชุมชน			
<b>หลักการที่ 5: สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 5.1: สำหรับแรงงานในรัฐวิสาหกิจ (อ.อ.ป.)</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-5.1.1: อ.อ.ป. จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่าง อ.อ.ป. กับลูกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ	1) เอกสารการจ้างงาน	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 27 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
	2) หลักฐานการชำระค่าจ้าง	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	
	3) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยลูกจ้างของ อ.อ.ป. ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และได้มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ระหว่างสหภาพแรงงานกับ อ.อ.ป. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้รับการจดทะเบียน จะต้องผ่านการพิจารณาว่ามีสภาพการจ้างตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกำหนด ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพัน อ.อ.ป. และลูกจ้าง และห้าม อ.อ.ป. ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง ที่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.  <b>ความถี่:</b> ทุกปี
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-5.1.2: อ.อ.ป. จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของ อ.อ.ป.	1) แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	อ.อ.ป.	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
	2) คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน อ.อ.ป.	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ อ.อ.ป.	
	3) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> อ.อ.ป. มีการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติ สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการทำงานดังกล่าว และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.  <b>ความถี่:</b> ทุกปี

วิธีการตรวจพิสูจน์:			
1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O1-5.1.3: อ.อ.ป. ต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ทำงาน	1) บันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 12 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำพ.ศ. 2552 ข้อ 96 และ 97 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และ 13
	2) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> อ.อ.ป. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย เจ้าหน้าที่ของ อ.อ.ป. จะเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวและจัดทำบันทึกการเบิกไว้ สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.  <b>ความถี่:</b> ทุกปี
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน			

หลักการที่ 6: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หลักเกณฑ์ 6.1: การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>○1-6.1.1: ก่อนได้รับใบอนุญาตทำไม้ ผู้ประกอบการได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำไม้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำไม้	<p>สำหรับไม้หวงห้าม: กรมป่าไม้</p> <p>สำหรับไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้าม: ทสจ.</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75</p> <p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม</p> <p>พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5 และ 16 ทวิ</p> <p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมต่อกรมป่าไม้สำหรับการทำไม้หวงห้าม หรือ ทสจ. สำหรับการทำไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้าม เมื่อมีการออกใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บต้นขั้วไว้กับกรมป่าไม้หรือ ทสจ.</p> <p>การมีใบอนุญาตทำไม้ แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p>ความถี่: ตามการออกใบอนุญาตทำไม้แต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>○1-6.1.2: ก่อนการนำไม้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระ</p>	1) ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง หรือใบอนุญาตทำไม้ที่ได้รับยกเว้นการชำระค่าภาคหลวง	กรมป่าไม้หรือ ทสจ.	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 14,15</p> <p>ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย การตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้พืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. 2510 ข้อ 14</p> <p>พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 5, 15, 16 ทวิ</p> <p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน</p>
	2) ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงป่า	สจป. ท้องที่	

			พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>สำหรับไม้หวงห้าม กฎหมายได้กำหนดให้มีการชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้เป็นรายต้นหรือท่อนและต้องชำระค่าภาคหลวงส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นหลังได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้สำหรับไม้ที่มีไม้หวงห้ามการชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าจะชำระภายหลังได้รับการอนุญาตให้ทำไม้แล้ว</p> <p>ในทั้งสองกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า ที่ได้รับ และเก็บต้นข้าวไว้ สำหรับกรณีที่ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวง เจ้าหน้าที่จะทำบันทึกการยกเว้นในใบอนุญาตทำไม้ใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือบันทึกยกเว้นในใบอนุญาตทำไม้ รวมถึงตราประทับค่าภาคหลวงหรือยกเว้นค่าภาคหลวง จะได้รับการตรวจพิสูจน์เมื่อนำไปใช้ประกอบการขอออกใบเบิกทาง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบไม้ที่ขอออกใบเบิกทาง</li> </ol>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่ง</p>
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p>	<p><b>ออกโดย</b></p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p>
<p>01-6.1.3: ก่อนได้รับใบเบิกทาง ผู้ขอออกใบเบิกทางได้ชำระค่าธรรมเนียมใบเบิกทางถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง</p>	<p>ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์: :</b></p> <p>ผู้ขอออกใบเบิกทางต้องชำระ ค่าธรรมเนียมก่อนได้รับใบเบิกทาง แล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้และจัดเก็บต้นข้าวไว้ การมีใบเบิกทาง แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว และจะถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านป่าไม้ทุกด่านที่ไม้เคลื่อนที่ผ่าน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่ง</p>

ผู้ประกอบการที่ 2 ผู้ประกอบการบนที่ดินรัฐ (นอกเหนือจาก ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)

หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)

หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิในการเข้าถึงที่ดิน

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-1.1.1: บุคคลที่มีสิทธิขออนุญาตทำไม้จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ	1) ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า (ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484)	อธิบดีกรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
	2) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 23 และ 24
	3) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) หรือ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3)	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30
	4) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน	พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 มาตรา 26
	5) สัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนอื่น (เฉพาะหน่วยงานรัฐเท่านั้น)	กระทรวงการคลัง	กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 23 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือขออนุญาตทำไม้ จะต้องยื่นคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานการได้รับอนุญาตหรือการรับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจากหน่วยงานรัฐ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหลักฐานนั้นชอบด้วยกฎหมายและยังมีผลใช้บังคับ จึงจะทำการสำรวจพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือขออนุญาตทำไม้ (ที่ดินที่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้ ได้แก่ ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า, ก.ส.น.5, น.ค. 3, ส.ป.ก. และสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุเฉพาะที่ปลูกโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบสภาพที่ตั้งที่ดิน</li> </ol>	<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกครั้งที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือขออนุญาตทำไม้ แล้วแต่กรณี</p>		
<b>หลักการที่ 2: การจัดการป่าและการตัดโค่นไม้</b>			

หลักเกณฑ์ 2.1: สิทธิในการตัดโค่นไม้ (การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-2.1.1: ผู้ทำสวนป่า ขึ้นทะเบียนสวนป่าได้เฉพาะไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้น	รายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจำนวนของไม้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ทสจ.	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 6 และ 7 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อรับคำขอขึ้นทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่ ทสจ. ออกไปตรวจสอบที่ดินว่ามีไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือไม่ ถ้ามีให้จัดทำบัญชีต้นไม้ไว้ และไม่รับขึ้นทะเบียนต้นไม้ดังกล่าว</p> <p>กระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ที่รับขึ้นทะเบียนต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเท่านั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การสำรวจสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด และจำนวนของไม้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่าแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-2.1.2: ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดหรือโค่นไม้ ตามชนิดและไม้เกินจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า (สป. 3)	นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 6 กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561
	2) บัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษา	ผู้ทำสวนป่า	
	3) แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.12)	ผู้ทำสวนป่า	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อนายทะเบียนสวนป่ารับขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้ว ให้นายทะเบียนออก สป.3 และให้ผู้ทำสวนป่าจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ได้ทำการปลูกและบำรุงรักษาไว้แก่นายทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือจำนวนชนิดไม้ในภายหลัง ก็ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสวนป่า ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดโค่นไม้ตามบัญชีไม้ที่ยื่นไว้แก่นายทะเบียนเท่านั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-2.1.3: ผู้ทำสวนป่า ต้องแจ้งรายการไม้ที่จะทำการตัดโค่นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ. นายอำเภอท้องที่ก่อนทำการตัดโค่น	หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการการทำสวนป่า (สป.13)	สำหรับกรุงเทพมหานคร คืออธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 11, 12 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้



			การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ. 2563
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อผู้ทำสวนป่าประสงค์จะตัดโค่นไม้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือ โดยใช้ สป. 12 ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ แล้วแต่กรณีเห็นวารายการไม้ที่แจ้งการตัดโค่นตรงตามบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้ ก็ให้ออก สป. 13 และผู้ทำสวนป่าจะต้องเก็บรักษา สป. 13 ไว้ที่สวนป่า เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการตรวจสอบ			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			
<b>หลักเกณฑ์ 2.2: สิทธิในการตัดโค่นไม้ (ไม่ใช้การทำสวนป่า ภายใต้อป.สวนป่า)</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-2.2.1: ผู้รับอนุญาตทำไม้หวงห้าม จะต้องทำไม้ตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในบัญชีคัดเลือกไม้แนบท้ายใบอนุญาตทำไม้เท่านั้น	ใบอนุญาตทำไม้ ซึ่งแนบบัญชีคัดเลือกไม้	สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ก คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ข คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 6,7 และ 11
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> สำหรับไม้หวงห้าม ก่อนการออกใบอนุญาตทำไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาตจะทำการสำรวจเฉพาะต้นไม้ที่จะอนุญาตและตัดตราประทับไม้และจัดทำบัญชีคัดเลือกไม้ เพื่อออกใบอนุญาตทำไม้ต่อไป (สำหรับไม้ที่มีไซ้ไม้หวงห้าม ไม่ต้องขออนุญาตทำไม้) ภายหลังการตัดโค่นและก่อนชักลากไม้ออกมารวมหมอน พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าไม้ที่ถูกตัดโค่นตรงตามบัญชีไม้แนบท้ายใบอนุญาตและประทับตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ (ตรา ต.) เลขเรียง และตราชักลาก ที่ต่อไม้และไม้ทุกท่อน พร้อมจัดทำบันทึกแสดงรายการบัญชีชักลากไม้ เพื่อเสนอต่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตรวจค่าภาคหลวง			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  <b>ความถี่:</b> ตามการตัดโค่นไม้แต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-2.2.2: สำหรับการทำไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ อ.อ.ป. ทำไม้ออกตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในบัญชีคัดเลือกไม้เท่านั้น	หนังสือแจ้งให้ อ.อ.ป. ไปดำเนินการทำไม้ออก พร้อมแนบบัญชีคัดเลือกไม้	กรมป่าไม้	กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 มาตรา 24

			ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. 2525
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>หากมีกรณีจำเป็นต้องทำไม้และนำเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 พรบ. ป่าไม้ฯ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยตรวจสอบสภาพป่า คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ณ สจป. จังหวัด และแจ้งให้ อ.อ.ป. ทำไม้ออกและทำการสำรวจต้นไม้ออกในป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่และตีตราประทับไม้และจัดทำบัญชีคัดเลือกไม้</p> <p>กรณี อ.อ.ป. ทำไม้ออกจากป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ ให้ อ.อ.ป. ใช้ตราประจำป่าของ อ.อ.ป. ประทับที่ไม้ แทนการประทับตราอนุญาตชักลากไม้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการตัดโค่นไม้แต่ละครั้ง</p>
<b>หลักการที่ 3: การจัดหาและการขนส่งไม้/ไม้เก่า</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 3.1: สำหรับไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-3.1.1: ภายหลังจากตัดโค่น ผู้ทำสวนป่าต้องใช้ตราที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ ที่ได้มาจากการทำสวนป่า	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา (สป. 8)	นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 9 และ 13
	2) กรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา (สป. 9)	นายทะเบียนสวนป่า คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ภายหลังจากตัดโค่น ก่อนที่ไม้จะนำเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ไม้จะต้องมีรอยตราตีของเจ้าของสวนป่า ซึ่งได้เป็นรอยตราที่มีการรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทำกำกับไว้ ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตราและกรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา ผู้ครอบครองไม้จะต้องแน่ใจว่าผู้ทำสวนป่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ตรานั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบไม้ที่จะนำเคลื่อนที่</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> นายทะเบียนสวนป่า</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขอขึ้นทะเบียนตราและตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-3.1.2: ผู้ที่ขนส่งไม้ออกจากสวนป่า ต้องมีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ ซึ่งอ้างถึงหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีรายการไม้ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	1) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 13, 21
	2) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) หรือสำเนาที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ทำสวนป่าจะต้องมีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ซึ่งได้ลงทะเบียนเล่มไว้ต่อกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ. แล้ว ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องกรอกข้อมูลลงใน สป. 15 ซึ่งอ้างอิง สป. 13 แสดงบัญชีรายการไม้ที่นำเคลื่อนที่ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่ พร้อมทั้งแนบ สป.13 หรือสำเนา สป.13 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้ไว้ด้วย</p> <p>ผู้ทำไม้เคลื่อนที่ มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ขนส่งให้ถูกต้องตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-3.1.3: ผู้ที่รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 13 และ 21
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องทราบว่ามีไม้ดังกล่าวจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ใน สป. 15</p> <p>เมื่อนำเคลื่อนที่ไม้ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บ สป.15 เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สป.15 จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>หลักเกณฑ์ 3.2: สำหรับไม้ที่ได้มาจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า และไม้เรือนเก่า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-3.2.1: ผู้รับอนุญาตทำไม้หวงห้าม ต้องชำระค่าภาคหลวงให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งไม้	ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง	กรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 14
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ในการชำระค่าภาคหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบว่าไม้ตรงกับบัญชีซีกลากไม้หรือไม่ เมื่อตรวจพบว่าไม้ตรงกับบัญชีซีกลาก จะดำเนินการประทับตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และตราค่าภาคหลวง (กลม) ที่หน้าตัดไม้ทุกท่อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคำนวณและจัดทำบัญชีชำระค่าภาคหลวง และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าภาคหลวงพร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงและบัญชีไม้แสดงการชำระค่าภาคหลวง</p> <p>เมื่อมีการยื่นคำขอลงใบเบิกทางก่อนที่ให้นำไม้เคลื่อนที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเสร็จค่าภาคหลวงว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จากนั้น จึงตรวจสอบไม้ว่ามีชนิด จำนวน ขนาด ปริมาณ รูปร่างหรือเครื่องหมาย ครบถ้วนตรงตามบัญชีแนบท้ายใบเสร็จค่าภาคหลวงหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาออกใบเบิกทางต่อไป</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ก่อนการนำเคลื่อนที่แต่ละครั้ง</p>

<b>วิธีการตรวจสอบเอกสาร:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-3.2.2: บุคคลที่นำไม้ท่อนที่มีไม้ท่อนห้ามเข้าสู่ด่านป่าไม้ด่านแรก จะต้องยื่นหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของไม้ท่อนนั้น เพื่อขออนุญาตใบเบิกทางสำหรับการนำเคลื่อนที่ต่อไป โดยใช้ตัวตรวจพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุ	1) ใบเบิกทาง	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	<b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 7 18/1, 18/3 และ 38  <b>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้ท่อนห้าม พ.ศ. 2563</b>  <b>หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.3/540 ออกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2546</b> ข้อ 1, 3, 4
	2) หนังสือรับรองไม้	เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือสถาบันหรือองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้	
	3) [หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ซึ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต]		
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> บุคคลที่ประสงค์จะนำไม้ท่อน ที่มีไม้ท่อนห้าม เข้าสู่ด่านป่าไม้ด่านแรกและประสงค์จะนำไม้เคลื่อนที่ต่อไปอีก จะต้องขออนุญาตใบเบิกทางที่ด่านป่าไม้ด่านแรก โดยจะต้องยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนนำเคลื่อนที่ออกจากที่ดินซึ่งไม้ท่อนนั้นขึ้นอยู่ ให้เจ้าของไม้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) ก่อนนำเคลื่อนที่จากตอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) พร้อมเลขเรียง ที่หน้าตัดของไม้แต่ละท่อนและที่ตอไม้ทุกตอ (เช่นเดียวกับการประทับตราซีกกลาง) และทำบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไม้และแผนที่ป่าโดยสังเขป พร้อมทั้งลงนาม และให้นายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พิจารณาลงนามอีกชั้นหนึ่งจากนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้ออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่จากตอไม้ โดยใช้บัญชีไม้ที่ตรวจสอบแนบท้ายใบเบิกทาง 2) ยื่นคำขออนุญาตหนังสือรับรองไม้ ต่อกรมป่าไม้ สำหรับกรุงเทพมหานคร หรือ สจป. แห่งท้องที่ หรือศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ หรือหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้แห่งท้องที่ สำหรับท้องที่จังหวัดอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ และตรวจสอบที่ตั้งของที่ดินและไม้ เช่น หลักฐานและสถานที่ตั้งที่ดิน ตรวจวัดชนิดไม้ ขนาด จำนวน ปริมาตร/น้ำหนัก และประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งบัญชีแสดงรายการไม้ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองไม้ต่อไป การออกหนังสือรับรองไม้ดังกล่าวนี้ อาจดำเนินการโดยสถาบันหรือองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ก็ได้ 3) [สำหรับไม้ที่มีไม้ท่อนห้ามในที่ดิน ส.ป.ก. อาจดำเนินการตามข้อ 1) หรือ 2) หรือจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ซึ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต] โดยเมื่อไม้ถูกนำเคลื่อนที่ถึงด่านป่าไม้ด่านแรกและประสงค์จะนำเคลื่อนที่ต่อไป จะต้องใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการขออนุญาตใบเบิกทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจพิสูจน์ไม่ว่ามีชนิด จำนวน ขนาด ปริมาณ รูปรอยตราหรือเครื่องหมาย ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาออกใบเบิกทางต่อไป		<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ก่อนการนำเคลื่อนที่แต่ละครั้ง	
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>			

1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-3.2.3: ผู้ขนส่งไม้ มีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ซึ่งอ้างถึงหลักฐานการได้มา บัญชีรายการไม้ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	ใบเบิกทาง	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ.	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39 กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2, 5
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ในการขอออกใบเบิกทาง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม้ นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) ที่ไม้ทุกท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใดก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในใบเบิกทางและจัดทำบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทาง พร้อมทั้งตัดยอดบัญชีชำระค่าภาคหลวงว่าไม้ นั้นได้นำเคลื่อนที่ออกไปแล้ว ใบเบิกทางมอบไว้แก่ผู้ขนส่งเพื่อใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่</p> <p>เมื่อผู้ขนส่งนำไม้เคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งเข้าเขตด่านตามเส้นทางทุกด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเบิกทางว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าไม้ตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ จากนั้นจึงประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) บนที่กรับแจ้งในใบเบิกทาง และออกหนังสืออนุญาตให้นำไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ หากเป็นกรณีถึงด่านปลายทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) และอนุญาตให้เข้าเขตด่านได้เมื่อถึงสถานที่ปลายทางแล้วและประสงค์จะนำเคลื่อนที่ต่อไปอีก ให้ถือเอาใบเบิกทางฉบับเดิม เป็นเอกสารการได้มาซึ่งไม้ เพื่อขอออกใบเบิกทางฉบับใหม่ต่อไป</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-3.2.4: ผู้รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	ใบเบิกทาง	กรมป่าไม้ หรือ ทสจ.	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39 กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2 และ 5
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากหอนไม้ ผู้รับอนุญาตต้องทราบว่าจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ในเอกสารการนำเคลื่อนที่</p> <p>เมื่อนำเคลื่อนที่ไม่ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่รับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บเอกสารการนำเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

เอกสารการนำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบันทึกบัญชีไม้ จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ			
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-3.2.5: การนำเคลื่อนที่ไม้เรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ต้องมีใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้เรือนเก่า	ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก. 4)	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 ตรี ระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานเจ้าหน้าที่ ในรูปคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ภาพถ่าย แผนที่สังเขป และเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จึงลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ เมื่อเห็นควรอนุญาตจึงสั่งให้รื้อถอน แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีรายการแสดงชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร พร้อมกับให้ประทับตราประจำตัวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ที่ไม้ทุกท่อน แผ่น ขึ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใด ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ด้วย โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อกำกับบัญชีรายการไม้นั้นไว้ทุกแผ่น เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) ต่อไป ม.ก. 4 ให้ใช้ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) กำกับการนำเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทาง โดยไม่ต้องแจ้งเข้าเขตด่าน			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  <b>ความถี่:</b> ตามการรื้อถอนแต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง			
<b>หลักการที่ 4: การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม</b>			
<b>หลักเกณฑ์ที่ 4.1: การตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-4.1.1: สภาพป่าที่รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ไม่เป็นป่าที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ ไม่เป็นพื้นที่ที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และไม่เป็นพื้นที่ที่ห้ามใช้ประโยชน์	รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า	ผู้ว่าราชการจังหวัด	กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ข้อ 9 และ 12
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.

<p>เมื่อบุคคลไดยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้ขออนุญาต และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าพร้อมทั้งลงนามรับรอง และให้ความเห็น เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำความเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สภาพป่าที่กำหนด</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบพื้นที่</li> </ol>		<p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาต</p>	
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O2-4.1.2: ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงาน EIA (สำหรับโครงการเขื่อนทุกประเภททุกขนาด ทางหลวงหรือถนนทุกขนาดที่ตัดผ่านพื้นที่ที่สำคัญบางประเภท เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ ป่าชายเลน เป็นต้น หรือการทำเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และกิจการอื่นใดตามประเภทและขนาดที่กำหนด) หรือรายงาน IEE (สำหรับโครงการทำเหมืองแร่ทุกขนาดตามประเภทที่กำหนด และการสร้างสันเขื่อนน้ำทุกประเภททุกขนาด) ที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบแล้ว</p>	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะกรรมการผู้ชำนาญการ	<p>กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ข้อ 9 และ 23</p> <p>พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48, 49, 50, 51 และ 51/2</p> <p>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA หรือรายงาน IEE เมื่อผู้ขออนุญาตจัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น (เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น) และต่อ สผ. หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีอำนาจตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการโดยต้องกระทำต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จากนั้นจึงแจ้งผลการพิจารณาไปยัง สผ. เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ในการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน EIA หรือรายงาน IEE เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตด้วย</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบพื้นที่</li> <li>2. การตรวจสอบเอกสาร</li> </ol>		<p><b>ตรวจพิสูจน์โดย:</b> กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย (พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น)</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่</p>	

หลักการที่ 5:สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน			
หลักเกณฑ์ 5.1: สำหรับแรงงานในรัฐวิสาหกิจ (อ.อ.ป.)			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-5.1.1: อ.อ.ป. จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่าง อ.อ.ป. กับลูกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ	1) เอกสารการจ้างงาน	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 27 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
	2) หลักฐานการชำระค่าจ้าง	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	
	3) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยลูกจ้างของ อ.อ.ป. ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และได้มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ระหว่างสหภาพแรงงานกับ อ.อ.ป.</p> <p>ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้รับการจดทะเบียน จะต้องผ่านการพิจารณาว่ามีสภาพการจ้างตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกำหนด ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพัน อ.อ.ป. และลูกจ้าง และห้าม อ.อ.ป. ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง ที่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง</p> <p>ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p> <p>ความถี่: ทุกปี</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O2-5.1.2: อ.อ.ป. จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ของ อ.อ.ป.	1) แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	อ.อ.ป.	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
	2) คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน อ.อ.ป.	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ อ.อ.ป.	
	3) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>อ.อ.ป. มีการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติ สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการทำงานดังกล่าว และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน</li> </ol>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p> <p>ความถี่: ทุกปี</p>



ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O2-5.1.3: อ.อ.ป. ต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ทำงาน</p>	<p>1) บันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p> <p>2) รายงานการตรวจสอบ</p>	<p>หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.</p> <p>สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p>	<p>พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 12</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำพ.ศ. 2552 ข้อ 96 และ 97</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และ 13</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>อ.อ.ป. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย เจ้าหน้าที่ของ อ.อ.ป. จะเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวและจัดทำบันทึกการเบิกไว้ สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน</li> </ol>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกปี</p>
<p><b>หลักการที่ 6: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b></p>			
<p><b>หลักเกณฑ์ 6.1: การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)</b></p>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง

<p>O2-6.1.1: สำหรับไม้หวงห้าม ก่อนได้รับใบอนุญาตทำไม้ ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำไม้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำไม้</p>	<p>กรมป่าไม้</p>	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 25 และ 75 <b>กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518)</b> ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม เมื่อมีการออกใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บต้นขี้ไว้กับกรมป่าไม้ การมีใบอนุญาตทำไม้ แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการออกใบอนุญาตทำไม้แต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O2-6.1.2: สำหรับไม้หวงห้าม ก่อนนำไม้ไปใช้ประโยชน์ ผู้รับอนุญาตทำไม้ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า</p>	<p>1) ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง</p>	<p>ทสจ.</p>	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 14 และ 15 <b>ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย การตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงิน ค่าภาคหลวงไม้ ไม้พิน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. 2510</b> ข้อ 14</p>
	<p>2) ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงป่า</p>	<p>สจป. ท้องที่</p>	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> สำหรับไม้หวงห้าม กฎหมายได้กำหนดให้มีการชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้เป็นรายต้นหรือท่อนและต้องชำระค่าภาคหลวงส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นหลังได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า ที่ได้รับ และเก็บต้นขี้ไว้ ใบเสร็จค่าภาคหลวง รวมถึงตราประทับค่าภาคหลวง จะได้รับการตรวจพิสูจน์เมื่อขอออกใบเบิกทาง สำหรับไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้ามการทำไม้ไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่ต้องชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบไม้ที่ขอออกใบเบิกทาง</p>			<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O2-6.1.3: สำหรับไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้าม ต้องชำระค่าธรรมเนียมการนำไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่าน ณ ด่านป่าไม้ด่านแรก</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการนำไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ด่านแรก</p>	<p>ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่</p>	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 25</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์ :</b> เมื่อบุคคลที่นำเคลื่อนที่ไม้ที่มีใช้ไม้หวงห้ามเข้าสู่ด่านป่าไม้ด่านแรกได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ และเก็บต้นขี้ไว้</p>			<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>

ใบเสร็จรับเงิน จะได้รับการตรวจพิสูจน์เมื่อมีการขอออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ ก่อนที่จะนำไม้เคลื่อนที่ออกไปจากด่านป่าไม้ด่านแรก			ความถี่: ตามการขนส่ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O2-6.1.4: ก่อนได้รับใบเบิกทางผู้ที่ขอออกใบเบิกทางได้ชำระค่าธรรมเนียมใบเบิกทางถูกต้องครบถ้วนแล้ว	ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง	ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ผู้ที่ขอออกใบเบิกทางต้องชำระ ค่าธรรมเนียมก่อนได้รับใบเบิกทาง แล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้และจัดเก็บต้นขี้ไต้ การมีใบเบิกทาง แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว และจะถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านป่าไม้ทุกด่านที่ไม้เคลื่อนที่ผ่าน			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  ความถี่: ตามการขนส่ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			

ผู้ประกอบการที่ 3 ผู้ประกอบการบนที่ดินเอกชน

หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)

หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิในการเข้าถึงที่ดิน

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O3-1.1.1: บุคคลที่จัดหาไม่จากที่ดินเอกชน เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน	1) โฉนดที่ดิน	กรมที่ดิน	ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 4 เช่า ทรัพย์
	2) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3ก, น.ส. 3ข)	กรมที่ดิน	
	3) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)	หัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ	
	4) ใบจอง (น.ส.2)	หัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ	
	5) สัญญาเช่าหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ตามข้อ 1) - 4) ข้างต้น	ผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง	

คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:

บุคคลที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่า จะต้องแสดงหลักฐานการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยื่นมาพร้อมกับคำขอ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหลักฐานนั้นชอบด้วยกฎหมายและยังมีผลใช้บังคับ จึงจะทำการสำรวจพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า (สำหรับ ส.ค. 1 น.ส.2 และสัญญาเช่าหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส.ค. 1 และน.ส. 2 ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนสวนป่าได้)

สำหรับกรณีที่ไม่ขึ้นทะเบียนสวนป่า กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจะได้รับการตรวจพิสูจน์ในขั้นตอน [การสำแดงตนเอง]

วิธีการตรวจพิสูจน์:

1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การตรวจสอบสภาพที่ตั้งที่ดิน

ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.

ความถี่: ทุกครั้งที่ขอขึ้นทะเบียนสวนป่า หรือขออนุญาตทำไม้ แล้วแต่กรณี

หลักการที่ 2: การจัดการป่าและการตัดโค่นไม้

หลักเกณฑ์ 2.1: สิทธิในการตัดโค่นไม้ (การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O3-2.1.1: ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดหรือโค่นไม้ ตามชนิดและไม่เกินจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า (สป. 3)	นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 6 กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
	2) บัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษา	ผู้ทำสวนป่า	
	3) แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.12)	ผู้ทำสวนป่า	

คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:

ผู้ตรวจพิสูจน์:

<p>เมื่อนายทะเบียนสวนป่ารับขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้ว ให้นายทะเบียนออก สป.3 และให้ผู้ทำสวนป่าจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ได้ทำการปลูกและบำรุงรักษาไว้แก่นายทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือจำนวนชนิดไม้ในภายหลัง ก็ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสวนป่า ผู้ทำสวนป่ามีสิทธิตัดโค่นไม้ตามบัญชีไม้ที่ยื่นไว้แก่นายทะเบียนเท่านั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>				<p>สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p>สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง	
<p>O3-2.1.2: ผู้ทำสวนป่า ต้องแจ้งรายการไม้ที่จะทำการตัดโค่นต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ก่อนทำการตัดโค่น</p>	<p>หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการการทำสวนป่า (สป.13)</p>	<p>สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้</p> <p>สำหรับจังหวัดอื่น คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่</p>	<p>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 11 และ 12</p> <p>ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดั่งกล่าว และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ. 2563</p>	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อผู้ทำสวนป่าประสงค์จะตัดโค่นไม้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่ เมื่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือนายอำเภอท้องที่เห็นว่าถูกต้องตามบัญชี ก็จะออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และผู้ทำสวนป่าจะต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งไว้ที่สวนป่า เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการตรวจสอบ</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการแจ้งตัดโค่นแต่ละครั้ง</p>	
<b>หลักการที่ 3: การจัดหาและการขนส่งไม้/ไม้เก่า</b>				
<b>หลักเกณฑ์ 3.1: สำหรับไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า</b>				
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง	
<p>O3-3.1.1: ภายหลังจากการตัดโค่น ผู้ทำสวนป่าต้องใช้ตราที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำรอยตราตี ตอก หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ ที่ได้มาจากการทำสวนป่า</p>	<p>1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตรา (สป. 8)</p>	<p>นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้</p> <p>สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 9 และ 13</p>	
	<p>2) กรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา (สป. 9)</p>	<p>นายทะเบียนสวนป่า คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>		
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ภายหลังจากการตัดโค่น ก่อนที่ไม้จะนำเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ไม้จะต้องมีรอยตราตีของเจ้าของสวนป่า ซึ่งได้เป็นรอยตราที่มีการรับรองจากนายทะเบียนโดยมีเครื่องหมายที่นายทะเบียนทำกำกับไว้ ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตราและกรณีตราที่ใช้ตีตอก ต้องมีหนังสือรับรองตรา ผู้ครอบครองไม้จะต้องแน่ใจว่าผู้ทำสวนป่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ตรานั้น</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> นายทะเบียนสวนป่า</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขอขึ้นทะเบียนตราและตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>	

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบไม้ที่จะนำเคลื่อนที่			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O3-3.1.2: ผู้ที่ขนส่งไม้ออกจากสวนป่า ต้องมีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ ซึ่งอ้างถึงหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีรายการไม้ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	1) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15) พร้อมบัญชีแสดงรายการไม้ 2) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) หรือสำเนาที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้	ผู้ทำสวนป่า  <i>สำหรับกรุงเทพมหานคร</i> คือ อธิบดีกรมป่าไม้ <i>สำหรับจังหวัดอื่น</i> คือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	<b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 13 และ 21
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ผู้ทำสวนป่าจะต้องมีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ซึ่งได้ลงทะเบียนเล่มไว้ต่อกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ. แล้ว ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องกรอกข้อมูลลงใน สป. 15 ซึ่งอ้างถึงสป. 13 แสดงบัญชีรายการไม้ที่นำเคลื่อนที่ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่ พร้อมทั้งแนบ สป.13 หรือสำเนา สป.13 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองให้ไว้ด้วย ผู้ที่นำไม้เคลื่อนที่ มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ขนส่งให้ถูกต้องตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O3-3.1.3: ผู้ที่รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	<b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 13 และ 21
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องทราบว่ามีดังกล่าจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ใน สป. 15 เมื่อนำเคลื่อนที่ไม่ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บ สป.15 เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สป.15 จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้			
<b>หลักเกณฑ์ 3.2: สำหรับไม้เรือนเก่า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>

<p>03-3.2.1: การนำเคลื่อนที่ไม่ไ้เรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ต้องมีใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้เรือนเก่า</p>	<p>ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก. 4)</p>	<p>สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 ตรี ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ ในรูปคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ หลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ภาพถ่าย แผนที่สังเขป และเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จึงลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ เมื่อเห็นควรอนุญาตจึงสั่งให้รื้อถอน แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีรายการแสดงชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร พร้อมกับให้ประทับตราประจำตัวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ที่ไม้ทุกท่อน แผ่น ซีน หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใด ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ด้วย โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อกำกับบัญชีรายการไม้นั้นไว้ทุกแผ่น เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) ต่อไป</p> <p>ม.ก. 4 ให้ใช้ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ (ม.ก.4) กำกับการนำเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทาง โดยไม่ต้องแจ้งเข้าเขตด่าน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง</li> </ol>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการรื้อถอนแต่ละครั้ง</p>

ผู้ประกอบการที่ 4 ผู้ประกอบการนำเข้าไม้

หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)			
หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิในการนำเข้า			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
[O4-1.1.1: บุคคลที่ประสงค์จะนำเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่นำเข้า]	[1] หนังสือรับรอง FLEGT หรือหนังสือรับรองการส่งออกที่เทียบเท่ากันซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมาจากประเทศผู้ส่งออกซึ่งทำ VPA กับสหภาพยุโรป และมีระบบการออกหนังสือรับรอง FLEGT ที่สามารถใช้งานได้]	[หน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก]	[พระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย... ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย... ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย...]
	2) หนังสืออนุญาตนำเข้า CITES ซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมา	กรมวิชาการเกษตร	
	[3] หนังสือสำแดงการ due diligence และในกรณีที่มีความเสี่ยงของการผิดกฎหมายนั้นไม่สามารถยอมรับได้ ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม]	[ผู้นำเข้า]	
<p><b>[คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>บุคคลที่ประสงค์จะนำเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งมีไม้ที่ต้องทำนำเข้า หรือเป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีหนังสือรับรอง FLEGT หรือหนังสือรับรองการส่งออกที่เทียบเท่ากันซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมาจากประเทศผู้ส่งออกซึ่งทำ VPA กับสหภาพยุโรปและมีระบบการออกหนังสือรับรอง FLEGT ที่สามารถใช้งานได้ หรือมีหนังสืออนุญาตนำเข้า CITES ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมา ผู้นำเข้าไม่ต้องทำ due diligence และให้ใช้หนังสืออนุญาตนำเข้า CITES หรือหนังสือรับรองของประเทศมีรูปแบบการออกหนังสือรับรอง FLEGT จะต้องดำเนินการสอบทานข้อมูล (Due diligence)</p> <p>ผลของการสอบทานข้อมูล (Due diligence) จะต้องสำแดงไว้ในแบบสำแดง due diligence พร้อมทั้งเอกสารประกอบ โดยผู้นำเข้าก่อนการนำเข้า ตามแบบที่กรมป่าไม้กำหนด และยื่นแบบดังกล่าวต่อกรมป่าไม้เพื่อการตรวจประเมินการสอบทานข้อมูล (Due diligence) ว่าเป็นไปตามข้อตอนที่กำหนดหรือไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนกรมป่าไม้จะแจ้งให้ผู้นำเข้าดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว จึงจะลงนามรับรองผลการตรวจประเมินว่าให้ผ่านการตรวจประเมิน แบบสำแดง due diligence ที่ได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้แล้ว เรียกว่า “แบบสำแดง due diligence ฉบับสมบูรณ์” จากนั้นผู้นำเข้าจึงจะดำเนินการนำเข้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้นั้นได้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> [การตรวจสอบเอกสาร]</p>			<p>[ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้]</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการนำเข้าแต่ละครั้ง]</p>



ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O4-1.1.2: บุคคลที่ประสงค์จะนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ต้องสำแดงข้อมูลสินค้าที่นำเข้าต่อกรมศุลกากร	1) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)	ผู้ขนส่ง	พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด้านศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ข้อ 3 และ 4 [ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย... ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย...]
	2) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)	ผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง	
	3) บัญชีรายการไม้ (Packing List)	ผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง	
	4) สรุปรายการไม้ (Lading Summary)	ผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง	
	5) สำหรับการนำเข้าตามแนวชายแดนจังหวัดที่ติดกับเมียนมาร์และกัมพูชา ให้มีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออก	ประเทศต้นทาง	
	[6] หนังสือรับรอง FLEGT หรือหนังสือรับรองการส่งออกที่เทียบเท่ากันซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมาจากประเทศผู้ส่งออกซึ่งทำ VPA กับสหภาพยุโรป และมีระบบการออกหนังสือรับรอง FLEGT ที่สามารถใช้งานได้/หนังสืออนุญาตนำเข้า CITES ซึ่งกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดส่งมา/แบบสำแดง due diligence ฉบับสมบูรณ์	[หนังสือรับรอง FLEGT หรือหนังสือรับรองการส่งออกที่เทียบเท่ากัน: หน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก หนังสืออนุญาตนำเข้า CITES: กรมวิชาการเกษตร แบบสำแดง due diligence ฉบับสมบูรณ์: กรมป่าไม้]	
	7) ใบขนสินค้าขาเข้า	กรมศุลกากร	
	8) สำหรับการนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป ให้มีรายงานบันทึกการตรวจร่วม	เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	
	9) เอกสารอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด	ตามที่กฎหมายกำหนด	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> บุคคลที่ประสงค์จะนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จะต้องส่งข้อมูลสำหรับการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ระบบจะคำนวณค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ เพื่อให้ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากร เมื่อชำระค่าภาษีแล้วระบบจะตรวจพิสูจน์การสำแดงข้อมูลว่าเป็นสินค้าที่ต้องเปิดตรวจหรือไม่ โดยใช้ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าก่อนปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร กรณีเป็นการนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป ก่อนปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อทำการเปิดตรวจทุกกรณี โดยตรวจสอบความถูกต้องของไม้หรือไม้แปรรูป กับข้อมูลที่สำแดงในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ และจัดทำรายงานบันทึกการตรวจร่วม หากรายการถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะอนุมัติตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์	<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่ศุลกากร และ/หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ <b>ความถี่:</b> ตามการนำเข้าแต่ละครั้ง		
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง

O4-1.1.3: กรณีนำเข้าชนิดไม้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา CITES ต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร	1) เอกสารอนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง 2) หนังสืออนุญาตนำเข้า	หน่วยงานรัฐของประเทศต้นทาง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มาตรา 29 ตรี
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อบุคคลได้นำเข้าชนิดไม้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา CITES จะต้องยื่นคำขออนุญาตนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง โดยตรวจสอบจำแนกชนิดไม้มีนุรักษ์ว่าถูกต้องตามหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทางแล้วจึงจะออกหนังสืออนุญาตนำเข้า</p> <p>ในเปิดตรวจสินค้านำเข้า (ตรวจร่วม) และการตรวจพิสูจน์ไม้เพื่อออกใบเบิกทาง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะตรวจพิสูจน์ชนิดไม้ หากพบว่าเป็นชนิดไม้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา CITES จะตรวจสอบว่ามีหนังสืออนุญาตนำเข้ากำกับมาด้วย</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการนำเข้าและการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>หลักการที่ 2: การจัดหาไม้และการขนส่งไม้</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 2.1: สำหรับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O4-2.1.1: ผู้นำเข้าต้องผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย	1) ใบขนสินค้าขาเข้า 2) ใบเสร็จรับเงินค่าอากร	กรมศุลกากร กรมศุลกากร	พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>กระบวนการทางพิธีการศุลกากรขาเข้า เป็นกระบวนการที่ตรวจพิสูจน์ถึงการได้มาของไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร การออกใบขนสินค้าขาเข้าและใบเสร็จรับเงินค่าอากร เป็นการยืนยันถึงการได้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่นำมาโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>สำหรับไม้ท่อนและไม้แปรรูป ผู้นำเข้าจะต้องแสดงใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินค่าอากร เพื่อประกอบการขอออกใบเบิกทาง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าและใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาออกใบเบิกทางต่อไป</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการนำเข้าแต่ละครั้ง</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O4-2.1.2: ผู้ขนส่งไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า มีเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่ซึ่งอ้างอิงถึงหลักฐานการได้มา บัญชีรายการไม้ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และระบุชื่อผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	ใบเบิกทาง	กรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ในการขอออกใบเบิกทาง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม้ที่นำเข้ามาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) ที่ไม้ทุกท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใดก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในใบเบิกทางและจัดทำบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทาง พร้อมทั้งตัดยอดในเอกสารสรุปรายการไม้ (Lading Summary) ว่าไม้ที่นำเข้ามาเคลื่อนที่ออกไปแล้ว ใบเบิกทางมอบไว้แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้กับการนำเคลื่อนที่</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

<p>ใบเบิกทาง จะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ควบคุมการปล่อยไม้ท่อนและไม้แปรรูปออกจากอารักขาของศุลกากร และเมื่อผู้ขนส่งนำไม้เคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งเข้าเขตด่านตามเส้นทางทุกด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเบิกทางว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าไม้ตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ จากนั้นจึงประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) บนที่รับแจ้งในใบเบิกทาง และออกหนังสืออนุญาตให้นำไม้เคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ หากเป็นกรณีถึงด่านปลายทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) และอนุญาตให้เข้าเขตด่านได้</p> <p>เมื่อถึงสถานที่ปลายทางแล้วและประสงค์จะนำเคลื่อนที่ต่อไปอีก ให้ถือเอาใบเบิกทางฉบับเดิม เป็นเอกสารการได้มาซึ่งไม้ เพื่อขอออกใบเบิกทางฉบับใหม่ต่อไป</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			
<b>หลักการที่ 3: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 3.1: การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (สำหรับไม้นำเข้า)</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
04-3.1.1: ก่อนได้รับใบเบิกทาง ผู้ขอออกใบเบิกทางได้ชำระค่าธรรมเนียมใบเบิกทางถูกต้องครบถ้วนแล้ว	ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง	กรมป่าไม้	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ขอออกใบเบิกทางชำระค่าธรรมเนียม เมื่อมีการออกใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บต้นขั้วไว้กับกรมป่าไม้ การมีใบอนุญาตทำไม้ แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการออกใบอนุญาตทำไม้แต่ละครั้ง</p>
<b>หลักเกณฑ์ 3.2: การชำระภาษีอากร ที่ไม่ใช่ด้านการป่าไม้</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
04-3.2.1: ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ผู้นำเข้าได้ชำระอากรขาเข้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว	ใบเสร็จรับเงินการชำระอากร	กรมศุลกากร	พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 และ 13 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 4
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อผู้นำเข้านำส่งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและคำนวณภาษีอากรที่ต้องชำระ ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าภาษีอากรที่หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้ และเก็บรักษาต้นขั้วไว้ รวมถึงหลักฐานว่าได้ชำระภาษีอากรแล้วจะปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร</p>			<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p>

<p>ใบเสร็จรับเงินนี้ถูกตรวจสอบพิสูจน์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อผู้นำเข้าขอออกใบเบิกทาง</p> <p>วิธีการตรวจสอบพิสูจน์: การตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>ความถี่: ตามการออกใบเบิกทางแต่ละครั้ง</p>
--	--

## ผู้ประกอบการที่ 5 ผู้ประกอบการแปรรูปไม้

## หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)

## หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิการแปรรูปไม้ ตาม พรบ. สวนป่า

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-1.1.1: ผู้ทำสวนป่า มีสิทธิแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าของตนเองในบริเวณสวนป่านั้นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตแปรรูป	1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า (สป.3)	นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 10
	2) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13)	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำหรับจังหวัดอื่น คือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ทำสวนป่าที่ได้รับ สป.13 สามารถแปรรูปไม้ดังกล่าวในสวนป่าของตนเองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตแปรรูปไม้ตามพรบ. สวนป่า และพรบ. ป่าไม้</p> <p>เมื่อประสงค์จะนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าจัดทำ สป.15 โดยสำหรับ สป. 15 ตอนที่ 2 ที่นำส่งต่อกรมป่าไม้หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ว่าบัญชีแสดงรายการไม้ตาม สป. 15 ตรงตามบัญชีรายการไม้ที่แจ้งไว้ตาม สป.13 หรือไม่</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามที่ขนส่งออกจากสวนป่า</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-1.1.2: ผู้ทำสวนป่า ที่ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า จะต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดทำบัญชีไม้ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ	1) ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า	นายทะเบียนสวนป่า สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 10/1 กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ. 2561
	2) สมุดบัญชีไม้	ผู้ทำสวนป่า	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ทำสวนป่าจะต้องยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า ซึ่งประกอบด้วยหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่า สป.13 ทั้งนี้ โดยไม่ต้องขออนุญาตแปรรูปไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้</p> <p>ผู้รับอนุญาตจะต้องบันทึกสมุดบัญชีไม้ ได้แก่ บัญชีไม้ท่อน บัญชีไม้แปรรูป และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาของไม้ ปริมาณไม้ที่ได้มา ที่จำหน่ายออกไป และปริมาณไม้คงเหลือในสถานที่แปรรูป เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือ ทสจ. จะตรวจสอบได้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>การตรวจสถานที่ที่ใช้ทำการแปรรูปไม้ เพื่อตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขอรับใบอนุญาต</p>

หลักเกณฑ์ 1.2: สิทธิการแปรรูปไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ฯ			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-1.2.1: บุคคลที่ประสงค์จะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จะต้องได้รับใบอนุญาต และต้องจัดทำบัญชีไม้ให้เป็นจริงอยู่เสมอ	1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48, 50 และ 51 กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป ข้อ 6 และ 7 ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ ยางพารา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2537 ว่าด้วยการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้ สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด
	2) สมุดบัญชีไม้	ผู้รับอนุญาต	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ บุคคลต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอท้องที่ (ในเขตนอกกรุงเทพมหานคร) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ในการประกอบกิจการผู้รับอนุญาตจะต้องบันทึกสมุดบัญชีไม้ ได้แก่ บัญชีไม้ท่อน บัญชีไม้แปรรูป และหรือบัญชีสิ่งประดิษฐ์ และสมุดบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปและหรือบัญชีแสดงสถิติสิ่งประดิษฐ์ โดยต้องลงรายการไม้ที่รับเข้าโรงงาน รวมทั้ง ปริมาณของไม้ที่เข้ามา ปริมาณของไม้ที่ทำการแปรรูป ปริมาณของไม้คงเหลือ และปริมาณของไม้ที่จำหน่ายออกไป และจัดทำสรุยอดไม้ท่อนและไม้แปรรูปแต่ละชนิดที่รับและจำหน่ายรวมตลอดทั้งเดือน</p> <p>ใบอนุญาตต้องได้รับการต่ออายุทุกปี และในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้องนำบัญชีไม้ประจำโรงงานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบและประทับตราปิดบัญชี พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบบัญชีไม้และพิสูจน์ว่าโรงงานแปรรูปมีใบอนุญาตสำหรับช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการมีใบอนุญาต และตรวจสอบบัญชีไม้และไม้ที่ครอบครองไว้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การลงพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการต่อใบอนุญาต (และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-1.2.2: บุคคลที่จะดำเนินการแปรรูปไม้หวงห้ามเป็นการชั่วคราว จะต้องไม้ที่จะนำมาแปรรูปเป็นที่แน่นอนแล้ว	1) ใบอนุญาตแปรรูปไม้	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48
	2) บัญชีรายการไม้	ผู้รับอนุญาต	

และได้รับอนุญาตให้ทำการแปรรูปไม้ได้คราวละไม่เกิน 90 วัน			
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>บุคคลที่ประสงค์จะแปรรูปไม้ชั่วคราว จะต้องจัดทำบัญชีรายการไม้ โดยระบุชนิด จำนวน และปริมาตรไม้ที่จะนำมาแปรรูปในแต่พร้อมแสดงหลักฐานการได้มาเพื่อประกอบการขออนุญาต</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย และพิจารณาอนุญาตโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน หากการแปรรูปไม้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาต ผู้รับอนุญาตสามารถขอขยายระยะเวลาได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมกับการแปรรูปไม้ที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่รวมระยะเวลาการอนุญาตทั้งหมดต้องไม่เกิน 180 วัน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขอรับใบอนุญาต</p>
<b>หลักการที่ 2: การจัดหาและการขนส่งไม้/ผลิตภัณฑ์ไม้/ไม้เก่า</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 2.1: สำหรับการแปรรูปไม้ ภายใต้อำนาจ พ.ร.บ.สวนป่า</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
<p>O5-2.1.1: ผู้รับอนุญาต จะต้องทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าใด ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เท่านั้น</p>	<p>1) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13)</p> <p>2) กรณีที่เป็นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าแห่งอื่น ต้องมีหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป. 15)</p>	<p><i>สำหรับกรุงเทพมหานคร</i> คือ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน <i>สำหรับจังหวัดอื่น</i> คือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่</p> <p>ผู้ทำสวนป่า</p>	<p><b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 11 และ 13</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ จะต้องจัดทำบัญชีรายการไม้ ซึ่งระบุชนิด จำนวน และปริมาณไม้ พร้อมแสดงหลักฐานการได้มาของไม้ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาต</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบเอกสารว่าชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า จึงจะพิจารณาอนุญาตให้ทำการแปรรูปไม้ได้ โดยกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 180 วัน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อขออนุญาต</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
<p>O5-2.1.2: ผู้ขนส่งไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ มีเอกสารการนำเคลื่อนที่ ซึ่งระบุอ้างอิงหลักฐานการได้มา บัญชีรายการไม้</p>	<p>1) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13)</p>	<p><i>สำหรับกรุงเทพมหานคร</i> คือ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน <i>สำหรับจังหวัดอื่น</i> คือ นายอำเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่</p>	<p><b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 13</p>

ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่	2) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาจากการแปรรูปตามพรบ. สวนป่า จะต้องมี สป.15 ซึ่งได้ลงทะเบียนเล่มไว้กับกรมป่าไม้หรือ ทสจ. ไว้แล้ว ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่แปรรูป ผู้ทำสวนป่าหรือผู้รับอนุญาตต้องกรอกข้อมูลลงในสป. 15 ซึ่งอ้างอิง สป. 13 บัญชีรายการไม้ที่นำเคลื่อนที่ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่ และส่งมอบ สป. 15 ตอนที่ 1 (ต้นฉบับ) ให้แก่ผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่ ผู้ที่นำไม้เคลื่อนที่ มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ขนส่งให้ถูกต้องตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-2.1.3: ผู้ที่รับโอนไม้ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	ผู้ทำสวนป่า	พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 13 และ 21
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ผู้ทำสวนป่าต้องทราบว่ามีดังกล่าวนำไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ใน สป. 15</p> <p>เมื่อนำเคลื่อนที่ไม้ไปยังสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บ สป.15 เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สป.15 จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<b>หลักเกณฑ์ 2.2: สำหรับการแปรรูปไม้ ภายใต้ พรบ.ป่าไม้</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-2.2.1: ผู้รับอนุญาต มีไม้ไว้ในครอบครองและทำการแปรรูปไม้ได้ทุกชนิด ที่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย	1) ไม้ที่ได้มาจากสวนป่า: หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) และหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	สป.13: นายทะเบียนสวนป่า สป.15: ผู้ทำสวนป่า	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 49 ทวิ และ 51 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 21
	2) สำหรับไม้ท่อนทุกชนิดที่ได้มาจาก O1 ที่มีไซ้ได้มาจากสวนป่า: ใบเบิกทาง	เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	
	3) สำหรับไม้ท่อนที่ได้มาจาก O2 ที่มีไซ้ได้มาจากสวนป่า:	ใบเบิกทาง: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	



	<p>3.1) ไม้หวงห้าม: ใบเบิกทาง</p> <p>3.2) ไม้ที่มีไขไม้หวงห้าม: ใบเบิกทาง หรือหนังสือรับรอง ไม้ หรือ [หนังสือแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของ ไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้ ]</p>	<p>หนังสือรับรองไม้: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือ สถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกรม ป่าไม้</p> <p>[หนังสือแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของ ไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้ : เจ้าของไม้]</p>	
	<p>4) สำหรับไม้ท่อนทุกชนิดที่ได้มาจาก 03 มิใช่ได้มาจาก สวนป่า: หนังสือรับรองไม้ หรือ หนังสือแสดงความ ถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองและเอกสารการ นำเคลื่อนที่ไม้ แล้วแต่กรณี</p>	<p>หนังสือรับรองไม้: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือ สถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกรม ป่าไม้</p> <p>หนังสือแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของ ไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้ : เจ้าของไม้</p>	
	<p>5) สำหรับไม้แปรรูป: หนังสือกำกับไม้แปรรูป หรือ ใบเบิกทาง</p>	<p>หนังสือกำกับไม้แปรรูป: ผู้รับอนุญาตแปรรูป ใบเบิกทาง: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือ เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>	
	<p>6) สำหรับไม้นำเข้า: ใบเบิกทาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>	
	<p>7) สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า: ใบขนสินค้าและหลักฐาน การชำระอากร</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร</p>	
	<p>8) สำหรับไม้เก่า:</p> <p>8.1) ไม้เรือนเก่า: ม.ก. 4</p> <p>8.2) ไม้ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว: [อยู่ระหว่างการ พัฒนา]</p>	<p>ม.ก. 4: สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดี กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p> <p>[หลักฐานสำหรับไม้ที่เคยผ่านการใช้งาน มาแล้วอยู่ระหว่างการพัฒนา]</p>	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อผู้รับอนุญาตจะนำไม้เข้าสู่โรงงานผู้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบหลักฐานการได้มาว่าชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบว่าไม้ที่รับมานั้นตรงตามบัญชีที่แสดงไว้ใน หลักฐานแสดงการได้มาหรือไม่ และเก็บเอกสารการได้มานั้นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีไม้</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> สำหรับการนำไม้ท่อนจาก 02 ซึ่งมีไขไม้หวงห้ามและไม้ได้มาจากสวนป่า การทำไม้ไม่อยู่ในบังคับจะต้องขออนุญาตทำไม้ แต่หากมีการนำไม้เคลื่อนที่เข้าสู่ด่านป่าไม้ด่านแรก จะต้องดำเนินการขออนุญาตใบเบิกทางจากกรมป่าไม้ จึงจะสามารถนำเคลื่อนที่ต่อไปได้ ดังนั้น ในการพิจารณานำไม้ดังกล่าวนี้เข้าสู่โรงงานแปรรูป พิจารณาได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หากเส้นทางระหว่างแหล่งที่มาของไม้และโรงงานแปรรูปมีด่านป่าไม้ตั้งอยู่ โรงงานแปรรูปต้องใช้ใบเบิกทางเป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> <li>2) หากเส้นทางระหว่างแหล่งที่มาของไม้และโรงงานแปรรูปไม่มีด่านป่าไม้ตั้งอยู่ ให้โรงงานแปรรูปถือเอาใบเบิกทาง (ซึ่งเจ้าของไม้อาจขอรับใบเบิกทางเพื่อการนำเคลื่อนที่ไม้ออกจากป่า) หรือ หนังสือรับรองไม้ หรือ [หนังสือแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ] เป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วย กฎหมาย</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และ เจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการต่อใบอนุญาต (และ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>

<p>สำหรับไม้ที่ใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง (ทั้งกรณีไม้จาก O2 และ O3) เป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่กฎหมายของไม้ตามที่เจ้าของที่ดินสำแดงไว้ในหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง หากเจ้าของไม้ขณะนำเข้าไม้เข้าโรงงานแปรรูป ไม่ใช่คนเดียวกันกับเจ้าของต้นไม้ให้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย และหากไม้ที่นั้นไม่มีหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในการนำเคลื่อนที่ไม้ที่ต้นและหรือไม้แปรรูป ก่อนนำเข้ามาสู่โรงงานแปรรูป นอกเหนือจากข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับอนุญาตต้องกำหนดให้ผู้ขายไม้แสดงหลักฐานที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>สมุดบัญชีไม้ดังกล่าว จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการต่อใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบไม้ในโรงงาน หลักฐานการได้มาของไม้ และสมุดบัญชีไม้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>กรณีได้รับอนุญาตให้แปรรูปไม้ชั่วคราว ผู้รับอนุญาตจะแปรรูปไม้ได้เฉพาะแต่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายการไม้ที่ยื่นขออนุญาตไว้เท่านั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การลงพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้</li> </ol>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O5-2.2.2: สำหรับโรงงานแปรรูปไม้อย่างพาราและไม้ 13 ชนิด ผู้รับอนุญาตมีไม้ไว้ในครอบครองและทำการแปรรูปได้เฉพาะแต่ไม้อย่างพาราและไม้ 13 ชนิดตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>	1) ไม้ท่อนที่ได้มาจาก O1: ใบเบิกทาง	เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 49 ทวิ และ 51</p> <p><b>ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525)</b> ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้อย่างพารา</p>
	2) ไม้ท่อนที่ได้มาจาก O2: ใบเบิกทาง หนังสือรับรองไม้ หรือ [หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้ ]	หนังสือรับรองไม้: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ <i>[หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้: เจ้าของไม้]</i>	
	3) ไม้ท่อนที่ได้มาจาก O3: หนังสือรับรองไม้ หรือหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้	หนังสือรับรองไม้: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ <i>หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองและเอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้: เจ้าของไม้</i>	
	4) ไม้นำเข้า: ใบเบิกทาง	เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อผู้รับอนุญาตจะนำไม้เข้าสู่โรงงาน ผู้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบหลักฐานการได้มาว่าชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบว่าไม้ที่รับตรงตามบัญชีที่แสดงไว้ในหลักฐานแสดงการได้มาหรือไม่ และเก็บเอกสารการได้นั้นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งบันทึกรายการรับไม้ท่อนลงในสมุดบัญชีไม้</p>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>

<p><b>หมายเหตุ:</b> สำหรับการนำไม้ท่อนจาก O2 ซึ่งมีใช้ไม้หวงห้ามและไม้ได้มาจากสวนป่า การทำไม้ไม่อยู่ในบังคับจะต้องขออนุญาตทำไม้ แต่หากมีการนำไม้เคลื่อนที่เข้าสู่ด่านป่าไม้ด่านแรก จะต้องดำเนินการขออนุญาตใบเบิกทางจากกรมป่าไม้ จึงจะสามารถนำเคลื่อนที่ต่อไปได้ ดังนั้น ในการพิจารณาไม้ดังกล่าวนี้เข้าสู่โรงงานแปรรูปพิจารณาได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หากเส้นทางระหว่างแหล่งที่มาของไม้และโรงงานแปรรูปมีด่านป่าไม้ตั้งอยู่ โรงงานแปรรูปต้องใช้ใบเบิกทางเป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> <li>2) หากเส้นทางระหว่างแหล่งที่มาของไม้และโรงงานแปรรูปไม่มีด่านป่าไม้ตั้งอยู่ ให้โรงงานแปรรูปถือเอาใบเบิกทาง (ซึ่งเจ้าของไม้อาจขอรับใบเบิกทางเพื่อการนำเคลื่อนที่ไม้ออกจากป่า) หรือ หนังสือรับรองไม้ หรือ [หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง] เป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ol> <p>สำหรับไม้ที่ใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง (ทั้งกรณีไม้จาก O2 และ O3) เป็นเอกสารแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของไม้ตามที่เจ้าของที่ดินสำแดงไว้ในหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง หากเจ้าของไม้ขณะนำเข้าไม้เข้าโรงงานแปรรูป ไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของต้นไม้ให้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย และหากไม้นั้นไม่มีหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในการนำเคลื่อนที่ไม้ท่อนและหรือไม้แปรรูป ก่อนนำเข้ามาสู่โรงงานแปรรูป นอกเหนือจากข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับอนุญาตต้องกำหนดให้ผู้ขายไม้แสดงหลักฐานที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>สมุดบัญชีไม้ดังกล่าว จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการต่อใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป และเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบไม้ในโรงงาน หลักฐานการได้มา และสมุดบัญชีไม้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การลงพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้</li> </ol>	<p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการต่อใบอนุญาต (และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)</p>		
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p> <p>O5-2.2.3: ผู้ขนส่งไม้แปรรูปที่ทำมาจากชนิดพันธุ์ใด ๆ และ/หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้ามออกจากโรงงานจะต้องมีเอกสารการนำเคลื่อนที่ ซึ่งระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของไม้ บัญชีรายการไม้แปรรูปและ/หรือสิ่งประดิษฐ์ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่</p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p> <p>หนังสือกำกับ</p>	<p><b>ออกโดย</b></p> <p>ผู้รับอนุญาต</p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p> <p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป ข้อ 8</p> <p>กฎกระทรวงที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 6</p> <p>ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2584 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ ยางพารา ข้อ 9</p>

			<p><b>ประกาศกรมป่าไม้</b> เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้ำไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จะต้องออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม หรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้ลงทะเบียนแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ก่อนการนำไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ออกจากโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้องกรอกข้อมูลลงในหนังสือกำกับฯ ซึ่งอ้างอิงหลักฐานการได้มา จัดทำบัญชีรายการไม้ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่          ผู้นำไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ทำการขนส่งให้ตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>          1. การตรวจสอบเอกสาร          2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p>	<p><b>ออกโดย</b></p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p>
<p>O5-2.2.4: สำหรับไม้แปรรูป ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด ที่จะนำเคลื่อนที่ออกนอกจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ต้องมีใบเบิกทาง ซึ่งจะต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของไม้ บัญชีรายการไม้แปรรูป ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่</p>	<p>ใบเบิกทาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39</b>  <b>กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528)</b>          ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2 และ 5</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          ไม้แปรรูปที่ไม่ได้ทำมาจากไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด ที่จะนำเคลื่อนที่ออกนอกจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ผู้ขนส่งจะต้องนำไม้ที่จะเคลื่อนที่ พร้อมทั้งหนังสือกำกับไม้แปรรูปมาประกอบการขอออกใบเบิกทางต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าหนังสือกำกับไม้แปรรูปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบไม้ว่าตรงตามบัญชีหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) ที่ไม้ทุกท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใดก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในใบเบิกทางและจัดทำบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทาง พร้อมทั้งตัดยอดบัญชีรายการไม้ในหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อแสดงว่าไม้แปรรูปนั้นได้นำเคลื่อนที่ออกไปแล้ว ใบเบิกทางมอบให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้กำกับกับการนำเคลื่อนที่          ผู้ประกอบการที่นำไม้แปรรูปเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ต้องแจ้งเข้าเขตด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามเส้นทางทุกด่าน พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเบิกทางว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าไม้แปรรูปตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ จากนั้นจึงประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) บนที่กรับแจ้งในใบเบิกทาง พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญาตให้ผ่านด่านป่าไม้ หากเป็นกรณีถึงด่านปลายทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) และอนุญาตให้เข้าเขตด่านได้          เมื่อถึงสถานที่ปลายทางแล้ว และประสงค์จะนำไม้เคลื่อนที่ต่อไปอีก ให้ถือเอาใบเบิกทางฉบับเดิมเป็นเอกสารการได้มา และดำเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-2.2.5: สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ผู้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ได้ออกบัญชีราคาสินค้า ซึ่งระบุรายการสิ่งประดิษฐ์ที่ซื้อขาย ที่สอดคล้องกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ประจำโรงงาน	1) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)	ผู้ผลิตสินค้า	<b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48</b>
	2) ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)	ผู้ผลิตสินค้า	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ไม่อยู่ในบังคับต้องออกหนังสือกำกับการนำเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามในการแปรรูปไม้เพื่อการประดิษฐ์กรรม ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีสิ่งประดิษฐ์ประจำโรงงาน และเมื่อมีการซื้อขาย ผู้รับอนุญาตในฐานะเป็นผู้ขายต้องออกบัญชีราคาสินค้าและใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งรายการสิ่งประดิษฐ์ที่ระบุในบัญชีราคาสินค้าและใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ จะต้องสอดคล้องกับรายการที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีไม้			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบรายการสิ่งประดิษฐ์			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-2.2.6: ผู้รับโอนไม้แปรรูปและหรือสิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่	1) ไม้แปรรูป ให้มีหนังสือกำกับไม้แปรรูป หรือใบเบิกทาง	หนังสือกำกับไม้แปรรูป ออกโดยผู้รับอนุญาตแปรรูป ใบเบิกทาง ออกโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	<b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39</b> <b>กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528)</b> ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยกการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2 และ 5
	2) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม ให้ใช้หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์	ผู้รับอนุญาต	
	3) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ให้ใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)	ผู้ผลิตสินค้า	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้องทราบว่ามีดังกล่าว่าจะโอนไปยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้รับอนุญาตหรือผู้ผลิตไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ในเอกสารการนำเคลื่อนที่ หรือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ. เพื่อระบุใบเบิกทาง เมื่อนำเคลื่อนที่ไม้ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บเอกสารการนำเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารการนำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบันทึกบัญชีไม้ จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้			
<b>หลักการที่ 3: การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม</b>			
<b>หลักเกณฑ์ที่ 3.1: การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.1.1: บุคคลที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับไม้หรือกระดาษ (ทั้งที่เป็นโรงงานและไม่เป็นโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) ตามประเภทกิจการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นของท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการจะต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น	ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าพนักงานท้องถิ่น	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31, 32 และ 33 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> การประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ ซึ่งรวมถึง การผลิตไม้ขีดไฟ การแปรรูป การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้หรือกระดาษ การอบไม้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมโดยราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อกำหนดท้องถิ่น โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อกำหนดประเภทกิจการดังกล่าว บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นและกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การสุขาภิบาล การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ เป็นต้น บุคคลที่ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่นในท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ผู้รับอนุญาตจะต้องต่ออายุทุกปี			<b>ตรวจพิสูจน์โดย:</b> เจ้าพนักงานท้องถิ่น  <b>ความถี่:</b> เมื่อมีการต่อใบอนุญาต (ทุกปี)
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ			
<b>หลักเกณฑ์ที่ 3.2: การควบคุมการครอบครองวัตถุอันตราย</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.2.1: สถานประกอบการที่ครอบครองวัตถุอันตรายตามชนิดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบควบคุม ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีการมีใบอนุญาตและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาและมาตรการป้องกันอันตราย	1) ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย 2) รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ครอบครองวัตถุอันตราย	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าผู้ประกอบการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดใดและปริมาณเท่าใด หากพบว่ามีวัตถุอันตรายที่ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจสอบใบอนุญาตดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบวิธีการจัดเก็บให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และบันทึกในรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบตามแผนประจำปี และเมื่อมีเหตุสงสัยหรือข้อร้องเรียน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p><b>ความถี่:</b> ในเขตกรุงเทพมหานคร: ทุกปี ในจังหวัดอื่น: ตามแผนประจำปีของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และเมื่อมีเหตุสงสัยหรือข้อร้องเรียน</p>
<b>หลักเกณฑ์ที่ 3.3: การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน (ซึ่งใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบลบม้าขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป)</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-3.3.1: ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม มีการติดตั้งระบบการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายงานผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับอนุญาต	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 และ 9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>[การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาในการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้คำรับรอง รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว]</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p><b>ความถี่:</b> [ยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง]</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-3.3.2: ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม มีมาตรการป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญเกี่ยวกับเสียง กลิ่น และความสั่นสะเทือน	รายงานผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับอนุญาต	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 และ 9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p><i>[การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาในการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้คำรับรอง รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว]</i></p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> </ol>		<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p><b>ความถี่:</b> <i>[ยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง]</i></p>	
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.3.3: ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จัดให้มีการติดตั้งระบบควบคุมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รายงานผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับอนุญาต	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 และ 9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p><i>[การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาในการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้คำรับรอง รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว]</i></p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> </ol>		<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p><b>ความถี่:</b> <i>[ยังไม่มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง]</i></p>	
หลักเกณฑ์ที่ 3.4: การประเมินและการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.4.1: โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตกระดาษ กระดาษแข็ง หรือเส้นใยกระดาษเพื่อใช้ผลิตวัสดุก่อสร้าง มากกว่า 50 ตันต่อวัน ผู้รับอนุญาตต้องกำกับดูแลการปล่อยมลพิษทางน้ำ และอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน	1) รายงานการปล่อยมลพิษน้ำ (แบบ รว.2)	หน่วยงานราชการที่มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 ข้อ 5 และ 13
	2) รายงานการปล่อยมลพิษอากาศ (แบบ รว.3)	หน่วยงานราชการที่มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษต้องทำการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจัดส่งรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 2 ชุด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายงานดังกล่าว</p> <p>งวดที่ 1 คือการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีนั้น</p>		<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกหกเดือน</p>	



<p>งวดที่ 2 คือการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้รายงานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป</p> <p>นอกจากนี้ ให้จัดทำสำเนาเอกสารโดยให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> <li>3. การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ</li> </ol>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.4.2: ผู้ขออนุญาตที่ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเยื่อกระดาษ มากกว่า 50 ตันต่อวัน ต้องจัดทำรายงาน EIA	รายงานการ EIA	ผู้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน	พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48, 50, 51 และ 51/2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้ขออนุญาตเสนอรายงาน EIA ต่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ สผ. ให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รอกการส่งอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่ารายงาน EIA จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ โดยการได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการต่อรายงาน EIA จาก สผ.</p> <p>ในการพิจารณารายงาน EIA ให้ สผ. ตรวจสอบรายงาน EIA และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากรายงานดังกล่าวจัดทำถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ สผ. เสนอความเห็นเบื้องต้นให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อไป</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบโรงงาน</li> </ol>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: คณะกรรมการผู้ชำนาญการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอขยายโรงงาน</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-3.4.3: โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเยื่อกระดาษ มากกว่า 50 ตันต่อวัน ต้องมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงาน EIA	รายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงาน EIA	ผู้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน	พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 51/5

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สผ. เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน</p> <p>สผ. รวบรวมรายงานดังกล่าวและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีที่ผู้รับอนุญาต หลีกเลียงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้ สผ. เสนอแนะกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบังคับให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>	<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกหกเดือน</p>
--	---

**หลักการที่ 4: สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน**

**หลักเกณฑ์ 4.1: สำหรับแรงงานในรัฐวิสาหกิจ (อ.อ.ป.)**

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.1.1: อ.อ.ป. จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่าง อ.อ.ป. กับลูกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ	1) เอกสารการจ้างงาน	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 27 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
	2) หลักฐานการชำระค่าจ้าง	หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.	
	3) รายงานการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.	

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยลูกจ้างของ อ.อ.ป. ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และได้มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ระหว่างสหภาพแรงงานกับ อ.อ.ป.</p> <p>ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้รับการจดทะเบียน จะต้องผ่านการพิจารณาว่ามีสภาพการจ้างตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกำหนด ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพัน อ.อ.ป. และลูกจ้าง และห้าม อ.อ.ป. ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง ที่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง</p> <p>ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>	<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกปี</p>
---	---

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
	1) แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	อ.อ.ป.	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

<p>O5-4.1.2: อ.อ.ป. จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ของ อ.อ.ป.</p>	<p>2) คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน อ.อ.ป.</p>	<p>คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ อ.อ.ป.</p>	<p>ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          อ.อ.ป. มีการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้ต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติ สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการทำงานดังกล่าว และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>          1. การตรวจสอบเอกสาร          2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>3) รายงานการตรวจสอบ</p>	<p>สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p>	<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.           ความถี่: ทุกปี</p>
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p>	<p><b>ออกโดย</b></p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p>
<p>O5-4.1.3: อ.อ.ป. ต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ทำงาน</p>	<p>1) บันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล          2) รายงานการตรวจสอบ</p>	<p>หน่วยผลิตของ อ.อ.ป.           สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p>	<p>พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 12          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำพ.ศ. 2552 ข้อ 96 และ 97          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 12,13</p>

<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>อ.อ.ป. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย เจ้าหน้าที่ของ อ.อ.ป. จะเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวและจัดทำบันทึกการเบิกไว้สำหรับตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน</li> </ol>		<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> สำนักตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป.</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกปี</p>	
หลักเกณฑ์ 4.2: การคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชน			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.2.1: นายจ้าง ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบการกิจการเป็นประจำทุกปี	แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบการกิจการ (แบบ คร.11)	นายจ้าง	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 115/1
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบการกิจการ (แบบ คร.11) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างสำแดงตนเองเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานในสถานประกอบการกิจการเป็นประจำทุกปี เมื่อนำส่งแล้วให้พนักงานตรวจแรงงาน (กสร.) ดำเนินการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามข้อมูลที่ระบุในแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบการกิจการว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างถูกต้องตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและไม่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน เมื่อพบว่าข้อมูลในแบบแสดงสภาพการจ้างฯ ที่นายจ้างยื่นให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการเข้าตรวจสอบนายจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติของกรมฯ ต่อไป โดยการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างและเอกสารประกอบค่าให้การของลูกจ้าง</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>		<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจแรงงาน (กสร.)</p> <p><b>ความถี่:</b> ทุกปี</p>	
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.2.2: นายจ้าง ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการชำระค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งระบุจำนวนเงินที่ชำระไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด	หลักฐานการชำระเงิน	นายจ้าง หรือธนาคารเจ้าของบัญชีเงินเดือน	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 70 และ 114
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบถามข้อเท็จจริงจากนายจ้างและลูกจ้าง หากข้อเท็จจริงพบว่ามีนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง อันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงานให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดให้ตรวจสอบจากเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง</li> <li>2. กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบจากเอกสารการโอนเงินเข้าเงินฝาก</li> </ol>		<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจแรงงาน (กสร.)</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p>	

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. สอบถามคำให้การจากลูกจ้าง			จังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมี สถานการณ์เฉพาะ
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.2.3: นายจ้างต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี	1) ทะเบียนลูกจ้าง	นายจ้าง	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44, 112 และ 113
	2) เอกสารสำคัญประจำตัวที่ระบุอายุของลูกจ้าง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตคนงานตามพรบ. ป่าไม้ฯ เป็นต้น	หน่วยงานของรัฐบาลไทย	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบถามข้อเท็จจริงจากนายจ้างและลูกจ้าง หากข้อเท็จจริงพบว่ามีนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง อันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงานให้ตรวจสอบเกี่ยวกับอายุของลูกจ้างต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กรณีลูกจ้างสัญชาติไทยให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตคนงานตาม พรบ. ป่าไม้ฯ ประกอบทะเบียนลูกจ้าง 2. กรณีลูกจ้างต่างด้าวให้ตรวจสอบจากเอกสารประจำตัวที่ระบุอายุ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของไทย			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจ แรงงาน (กสร.)  <b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมี สถานการณ์เฉพาะ
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. สอบถามคำให้การจากลูกจ้าง 3. ตรวจสอบสถานประกอบการ			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.2.4: นายจ้างต้องไม่รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาต ทำงานกับตนเข้าทำงาน	1) ทะเบียนลูกจ้าง	นายจ้าง	พระราชกำหนดการบริหารจัดการการ ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 9
	2) ใบอนุญาตการทำงาน	คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคน ต่างด้าว	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวต้องมั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวนั้นมีใบอนุญาตการทำงาน พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงาน ของคนต่างด้าว และรับผิดชอบในการสังเกตการณ์และควบคุมสภาพการจ้าง และเข้าตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนประจำปี นอกจากจะตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจ แรงงาน (กสร.) และเจ้าหน้าที่กรมการ จัดหางาน  <b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมี สถานการณ์เฉพาะ
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. สอบถามคำให้การจากลูกจ้าง 3. ตรวจสอบสถานประกอบการ			
<b>หลักเกณฑ์ 4.3: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในภาคเอกชน</b>			

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>05-4.3.1: นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายในความครอบครองจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและระบบป้องกันและควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ</p>	<p>1) บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)</p> <p>2) รายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (สอ.3)</p>	<p>นายจ้าง</p> <p>ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p>	<p>พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครองประกอบด้วย ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีและการบ่งชี้ความอันตราย มาตรการป้องกันและจัดการอันตราย การจัดเก็บและควบคุม เป็นต้น ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p> <p>นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย โดยผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจวัดและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ และให้ผู้ประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลดังกล่าว นำส่งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>นอกจากนี้ ให้นักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบสภาพการทำงานจริง ตามแผนประจำปีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมีสถานการณ์เฉพาะ ว่าผู้ประกอบการมีการใช้หรือครอบครองสารเคมีอันตรายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือไม่ และทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบความพึงกระจายในอากาศ การจัดเก็บ มาตรการป้องกัน และการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้าง และจัดทำบันทึกผลการตรวจความปลอดภัย</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบสถานประกอบการ</li> <li>3. การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ</li> </ol>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: พนักงานตรวจความปลอดภัย</p> <p>ความถี่: ทุกปี</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>05-4.3.2: นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทำงาน</p>	<p>บันทึกผลการตรวจความปลอดภัย</p>	<p>พนักงานตรวจความปลอดภัย</p>	<p>พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ</p>

			สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 12 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำพ.ศ. 2552 ข้อ 96 และ 97 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และ 13
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อเข้าไปในสถานประกอบการ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบประเภทและชนิดของงาน และตรวจสอบการแต่งกายของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร โดยลูกจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน เช่น งานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เครื่องจักร ความร้อน แสง และเสียง เป็นต้น และจัดทำบันทึกผลการตรวจความปลอดภัย  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบการปฏิบัติงาน			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจความปลอดภัย  <b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมีสถานการณ์เฉพาะ
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-4.3.3: นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย ความร้อน เสียง ฝุ่น เป็นต้น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	1) บันทึกผลการตรวจของแพทย์ 2) สมุดสุขภาพประจำตัว ซึ่งบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามผลการตรวจของแพทย์ 3) บันทึกผลการตรวจความปลอดภัย	แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง  นายจ้าง  พนักงานตรวจความปลอดภัย	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 และ 9
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ในการตรวจสุขภาพให้แพทย์ผู้ทำการตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยให้ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ลงในสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง และให้นายจ้างบันทึกผลการตรวจลงในสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง ให้นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพและสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างไว้ ณ สถานประกอบการ พนักงานตรวจความปลอดภัย จะตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ และขอตรวจสอบรายงานผลการตรวจสุขภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกผลการตรวจความปลอดภัย			<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> พนักงานตรวจความปลอดภัย  <b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. สอบถามคำให้การจากลูกจ้าง			จังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมีสถานการณ์เฉพาะ
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-4.3.4: นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ	1) บันทึกการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 2 4 27 และ 30
	2) บันทึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี	นายจ้าง โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
	3) บันทึกผลการตรวจความปลอดภัย	พนักงานตรวจความปลอดภัย	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย เข้าไปในสถานประกอบการ เพื่อสอบถามข้อมูลจำนวนลูกจ้างและประเมินสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดทำบันทึกผลการตรวจความปลอดภัย			ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: พนักงานตรวจความปลอดภัย  <b>ความถี่:</b> ตามแผนประจำปีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือมีสถานการณ์เฉพาะ
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร			
<b>หลักการที่ 5: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 5.1: การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O5-5.1.1: ก่อนได้รับ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือ ใบอนุญาตแปรรูปไม้ ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องครบถ้วน	ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	สำหรับกรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น: ทสจ.	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม



<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> ก่อนได้รับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือ หรือใบอนุญาตแปรรูปไม้ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับอนุญาต และเก็บต้นข้าวไว้ สำหรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ มีอายุ 1 ปี สำหรับใบอนุญาตแปรรูปไม้ มีอายุไม่เกิน 90 วัน การมีใบอนุญาต แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร		<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการออกใบอนุญาตแต่ละครั้ง	
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
O5-5.1.2: ก่อนได้รับใบเบิกทางผู้ขอออกใบเบิกทางได้ชำระค่าธรรมเนียมใบเบิกทางถูกต้องครบถ้วนแล้ว	ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง	ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่	<b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 75 <b>กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518)</b> ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์: :</b> ผู้ขอออกใบเบิกทางต้องชำระ ค่าธรรมเนียมก่อนได้รับใบเบิกทาง แล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้และจัดเก็บต้นข้าวไว้ การมีใบเบิกทาง แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว และจะถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านป่าไม้ทุกด่านที่ไม้เคลื่อนที่ผ่าน  <b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร		<b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> ตามการขนส่ง	

ผู้ประกอบการที่ 6 ผู้ประกอบการค้าและการส่งออก

หลักการที่ 1: ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน)

หลักเกณฑ์ 1.1: สิทธิในการค้าไม้/ผลิตภัณฑ์ไม้/ไม้เก่า

ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O6-1.1.1: บุคคลที่ดำเนินการค้าไม้แปรรูปและ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม มีใบอนุญาตตั้งโรงค้า และจัดทำบันทึกสมุดบัญชีไม้ ให้เป็นจริงอยู่เสมอ	1) สำหรับการค้าไม้แปรรูป คือ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป เว้นแต่ การค้าไม้ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือที่ทำการแปรรูปไม้ และการค้าไม้ที่แปรรูปตาม พรบ. สวนป่าฯ	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48, 53 ตรี กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป ข้อ 8 กฎกระทรวงที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 6 ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุม การทำโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา ข้อ 9
	2) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม คือ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์	สำหรับกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด	
	3) สมุดบัญชีไม้	ผู้รับอนุญาต	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>บุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการค้าไม้และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้หวงห้าม ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอท้องที่ (นอกกรุงเทพมหานคร) ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีไม้ ซึ่งต้องลงรายการและปริมาณที่นำเข้ามา ที่จำหน่ายออกไป และปริมาณคงเหลือ</p> <p>ใบอนุญาตต้องได้รับการต่ออายุทุกปี และในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้องนำบัญชีไม้มาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบและประทับตราปิดบัญชี พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีไม้ และตรวจพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการมีใบอนุญาตสำหรับช่วงระยะเวลาาก่อนหน้านั้น</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การลงตรวจสถานประกอบการ</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> เมื่อมีการออกใบอนุญาต (และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)</p>
หลักเกณฑ์ 1.2: สิทธิในการส่งออก			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง

<p>O6-1.2.1: บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้พื้น ตามชนิดไม้และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องได้รับใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) จากกรมการค้าต่างประเทศ</p>	<p>1) หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ยกเว้น ไม้ยางพารา)</p> <p>2) สำเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และสำเนาใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list) (ถ้ามี)</p> <p>3) ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ. 2)</p>	<p>อธิบดีกรมป่าไม้</p> <p>ผู้ส่งออก</p> <p>กรมการค้าต่างประเทศ</p>	<p>ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ข้อ 3, 4 และ 5</p> <p>ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ข้อ 3</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ในการส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้พื้น ตามชนิดพันธุ์และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกต้องยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) ต่อกรมการค้าต่างประเทศ (ผ่านระบบ Paperless) ก่อนการส่งออก โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จากกรมป่าไม้ (ยกเว้น ไม้ยางพารา) สำเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และสำเนาใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณา และจะต้องดำเนินการส่งออกให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอายุใบอนุญาตส่งออกฯ โดยใบอนุญาตส่งออกฯ จะมีอายุ 1 เดือนนับแต่วันที่ออก และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน ทั้งนี้การต่ออายุจะต้องต่ออายุในขณะที่ใบอนุญาตส่งออกฯ นั้นยังมีอายุการใช้งานได้อยู่</p> <p>การพิจารณาออกใบอนุญาตส่งออกฯ เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในคำร้อง ใบอนุญาตส่งออกฯ ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารแนบประกอบการพิจารณา เช่น ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ส่งออก ผู้รับสินค้า ประเทศปลายทาง รายละเอียดชนิดพันธุ์ไม้ พิกัดอัตราศุลกากร น้ำหนัก ปริมาณ ราคา และ เลขที่และวัน/เดือน/ปีของเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อน</p> <p>การอนุมัติใบอนุญาตส่งออกฯ ดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อมีการอนุมัติใบอนุญาตส่งออกฯ แล้ว ระบบฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลใบอนุญาตส่งออกฯ ที่ผ่านการอนุมัตินั้นให้แก่ศุลกากรผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) หลังจากนั้น ผู้ส่งออกจึงดำเนินการทางศุลกากรต่อไป</p> <p>ใบอนุญาตส่งออกฯ และสินค้าไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือไม้พื้นที่ส่งออก จะถูกตรวจพิสูจน์โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ณ ท่าที่ส่งออก</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการส่งออกแต่ละครั้ง</p>
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p>	<p><b>ออกโดย</b></p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p>
<p>O6-1.2.2: กรณีส่งออกชนิดไม้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา CITES ต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร</p>	<p>1) สำหรับไม้นำเข้า มีหนังสืออนุญาตนำเข้า</p> <p>2) สำหรับไม้ในประเทศ มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์</p> <p>3) หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์</p>	<p>อธิบดีกรมวิชาการเกษตร</p> <p>อธิบดีกรมวิชาการเกษตร</p> <p>อธิบดีกรมวิชาการเกษตร</p>	<p>พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มาตรา 29 ตี</p> <p>ประกาศกรมวิชาการเกษตร</p> <p>เรื่อง การออกหนังสือรับรองการส่งออกอื่นของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ พ.ศ. 2562</p>

			ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ ประเภทไม้ต้น ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2562
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>เมื่อผู้ประกอบการจะส่งออกชนิดไม้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา CITES ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานแสดงแหล่งที่มา วิธีการขยายพันธุ์เทียม หรือหมายเลขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสืออนุญาตส่งออกจะลงนามในแบบหนังสืออนุญาต ก่อนที่จะทำการส่งออก พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจพืชอนุรักษ์ ที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้ในหนังสืออนุญาตส่งออก เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อกำกับจึงจะสมบูรณ์</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร</p> <p>ความถี่: ตามการส่งออกแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O6-1.2.3: บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต้องสำแดงข้อมูลสินค้าที่ส่งออกต่อกรมศุลกากร	1) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)	ผู้ส่งออก	พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 51 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ข้อ 3, 4 และ 5
	2) ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)	ผู้ส่งออก	
	3) สำหรับไม้ท่อนและไม้แปรรูปตามที่กฎหมายกำหนดต้องมีใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2)	กรมการค้าต่างประเทศ	
	4) ใบกำกับการขนย้ายสินค้า	กรมศุลกากร	
	5) ใบขนสินค้าขาออกพร้อมหลักฐานการชำระเงินอากรขาออก	กรมศุลกากร	
	6) เอกสารอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด	ตามที่กฎหมายกำหนด	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จะต้องส่งข้อมูลเพื่อจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้าและใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ระบบจะคำนวณค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ เพื่อให้ผู้ส่งออกทำการชำระค่าภาษีอากร เมื่อชำระค่าภาษีแล้วระบบจะตรวจพิสูจน์การสำแดงข้อมูลว่าเป็นสินค้าที่ต้องเปิดตรวจหรือไม่ สำหรับกรณีเป็นสินค้าไม้ท่อนและไม้แปรรูปต้องผ่านการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์ทุกกรณี และหากผลการเอกซเรย์ มีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อทำการเปิดตรวจ หากถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าที่สำแดงในระบบคอมพิวเตอร์ จะนำไม้ท่อนและไม้แปรรูปไปผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป</p> <p>ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าขาออกต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจำอยู่ ณ ด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านศุลกากรจะตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านศุลกากรไปได้และให้บันทึกการรับบรรจุทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบกำกับการขนย้ายสินค้าให้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป</p>			<p>ผู้ตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่ศุลกากร</p> <p>ความถี่: ตามการส่งออกแต่ละครั้ง</p>

<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. ตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้			
<b>หลักการที่ 2: การจัดหาและการขนส่งไม้/ไม้เก่า</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 2.1: การจัดหาและการขนส่ง เพื่อการค้าและการส่งออก</b>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
O6-2.1.1: ผู้รับอนุญาตให้ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูปหรือโรงค้ำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม ต้องครอบครองเฉพาะไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น	1) ไม้แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มาจากการแปรรูปในสวนป่า: หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15)	สป.13: นายทะเบียนสวนป่า สป.15: ผู้ทำสวนป่า	<b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 49 ทวิ และ 51 <b>พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535</b> มาตรา 21
	2) ไม้แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาจากโรงงานแปรรูป 2.1) สำหรับไม้แปรรูป: หนังสือกำกับไม้แปรรูป หรือ ใบเบิกทาง 2.2) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม: หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ 2.3) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ที่มีไซไม้หวงห้าม: บัญชีราคาสินค้า (invoice) และรายการสินค้า	หนังสือกำกับไม้แปรรูป: ผู้รับอนุญาตแปรรูป ใบเบิกทาง: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์: ผู้รับอนุญาตบัญชีราคาสินค้า (invoice) และรายการสินค้า: ผู้ขาย	
	3) ไม้แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่นำเข้า 3.1) สำหรับไม้แปรรูป: ใบเบิกทาง 3.2) สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้: ใบขนสินค้าและหลักฐานการชำระอากร	ใบเบิกทาง: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือ เจ้าหน้าที่ ทสจ. ใบขนสินค้าและหลักฐานการชำระอากร: เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร	
	4) ผลิตภัณฑ์จากไม้เก่า [อยู่ระหว่างการพัฒนา]	[อยู่ระหว่างการพัฒนา]	
<b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b> เมื่อผู้รับอนุญาตจะนำไม้เข้าสู่โรงค้ำ จะต้องตรวจสอบหลักฐานการได้มาว่าชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบว่าไม้ที่รับมานั้นตรงตามบัญชีที่แสดงไว้ในหลักฐานแสดงการได้มาหรือไม่ และเก็บเอกสารการได้มานั้นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งบันทึกรายการลงในบัญชีไม้ประจำโรงค้ำ สมุดบัญชีไม้ดังกล่าว จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการต่อใบอนุญาตตั้งโรงค้ำ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบไม้ในโรงงาน หลักฐานการได้มาของไม้ และบัญชีไม้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง			<b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.  <b>ความถี่:</b> เมื่อมีการต่อใบอนุญาต (และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
<b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b> 1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การลงพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบชนิด จำนวน และปริมาณไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง

<p>06-2.1.2: ผู้ขนส่งไม้แปรรูป และ/หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้ามออกจากโรงงาน จะต้องมียกเอกสารการนำเคลื่อนที่ ซึ่งระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของไม้ บัญชีรายการไม้แปรรูปและ/หรือสิ่งประดิษฐ์ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่</p>	<p>หนังสือกำกับไม้</p>	<p>ผู้รับอนุญาต</p>	<p>กฎกระทรวงที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 6  <b>ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525)</b> ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2584 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา ข้อ 9</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จะต้องออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป หรือหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งได้ลงทะเบียนแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ก่อนการนำไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ออกจากโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้องกรอกข้อมูลลงในหนังสือกำกับ ซึ่งอ้างอิงหลักฐานการได้มา จัดทำบัญชีรายการไม้ ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่          ผู้นำไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่มีหน้าที่ควบคุมไม้ที่ทำการขนส่งให้ตรงตามบัญชีแสดงรายการไม้ ตลอดระยะเวลาที่นำไม้เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
<p><b>ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ตัวตรวจพิสูจน์</b></p>	<p><b>ออกโดย</b></p>	<p><b>กฎหมายอ้างอิง</b></p>
<p>06-2.1.3: สำหรับไม้แปรรูปที่ไม่ได้ทำมาจากไม้ยางพารา และไม้ 13 ชนิด ที่จะนำเคลื่อนที่ออกนอกจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ต้องมีใบเบิกทาง ซึ่งจะต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของไม้ บัญชีรายการไม้แปรรูป ระบุสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทาง และผู้ควบคุมการนำเคลื่อนที่</p>	<p>ใบเบิกทาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>	<p><b>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484</b> มาตรา 38 และ 39  <b>กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528)</b> ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2 และ 5</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          ไม้แปรรูปที่ไม่ได้ทำมาจากไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด ที่จะนำเคลื่อนที่ออกนอกจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ผู้ขนส่งจะต้องนำหนังสือกำกับไม้แปรรูปมาประกอบการขอออกใบเบิกทางต่อเจ้าหน้าที่ ทสจ. หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าหนังสือกำกับไม้แปรรูปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบไม้ว่าตรงตามบัญชีหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) ที่ไม้ทุกท่อน ทุกชิ้น หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใดก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุไว้ในใบเบิกทางและจัดทำบัญชีรายการไม้แนบท้ายใบเบิกทาง พร้อมทั้งตัดยอดบัญชีรายการไม้ในหนังสือกำกับไม้แปรรูป เพื่อแสดงว่าไม้แปรรูปนั้นได้นำเคลื่อนที่ออกไปแล้ว ใบเบิกทางมอบให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้กำกับการนำเคลื่อนที่</p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>

<p>เมื่อไม้แปรรูปถูกนำเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ผู้ขนส่งต้องแจ้งเข้าเขตด่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามเส้นทางทุกด่าน พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบเบิกทางว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบว่าไม้แปรรูปตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ จากนั้นจึงประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) บนที่รับแจ้งในใบเบิกทาง พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญาตให้ผ่านด่านป่าไม้ หากเป็นกรณีถึงด่านปลายทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจและประทับตราประจำตัว (ตรา ต.) และอนุญาตให้เข้าเขตด่านได้</p> <p>เมื่อไม้แปรรูปถึงยังสถานที่ปลายทางแล้ว และประสงค์จะนำไม้เคลื่อนที่ต่อไปอีก ให้ถือเอาใบเบิกทางฉบับเดิมเป็นเอกสารการได้มา และดำเนินการออกใบเบิกทางตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ขนาด และจำนวนไม้</li> </ol>			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>06-2.1.4: สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ผู้ขายได้ออกบัญชีราคาสินค้า ซึ่งระบุรายการสิ่งประดิษฐ์ที่ซื้อขาย ที่สอดคล้องกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีไม้</p>	1) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)	ผู้ขาย	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48</p>
	2) ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)	ผู้ขาย	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ไม่อยู่ในบังคับต้องออกหนังสือกำกับกับการนำเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามในการแปรรูปไม้เพื่อการประดิษฐ์กรรม ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำบัญชีสิ่งประดิษฐ์ประจำโรงงาน และเมื่อมีการซื้อขาย ผู้รับอนุญาตในฐานะเป็นผู้ขายต้องออกบัญชีราคาสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งรายการสิ่งประดิษฐ์ที่ระบุในบัญชีราคาสินค้าจะต้องสอดคล้องกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ประจำโรงงาน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบรายการสิ่งประดิษฐ์</li> </ol>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>06-2.1.5: ผู้ที่รับโอนไม้แปรรูปและหรือสิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในเอกสารการนำไม้เคลื่อนที่</p>	1) ไม้แปรรูป ให้มีหนังสือกำกับไม้แปรรูป หรือใบเบิกทาง	หนังสือกำกับไม้แปรรูป: ผู้รับอนุญาตแปรรูป ใบเบิกทาง: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ ทสจ.	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 38 และ 39</p> <p>กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ข้อ 2 และ 5</p>
	2) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากไม้หวงห้าม ให้ใช้หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์	ผู้รับอนุญาต (ผู้ขาย)	
	3) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ทำมาจากไม้หวงห้าม ให้ใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)	ผู้ขาย	
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p>			<p><b>ผู้ตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p>

<p>ก่อนการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากโรงค้ำ ผู้รับอนุญาตต้องทราบว่ามีดังกล่าวยังบุคคลใด และสถานที่ใด ผู้ทำสวนป่าต้องระบุชื่อผู้รับโอนพร้อมทั้งที่อยู่ในเอกสารการนำเคลื่อนที่</p> <p>เมื่อนำเคลื่อนที่ไม่ไปถึงสถานที่ปลายทาง ผู้รับโอนต้องตรวจสอบว่าไม้ที่จะรับมอบนั้นถูกต้องตรงกันกับที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการไม้หรือไม่ แล้วจึงจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บของผู้รับโอน จากนั้น ให้ผู้รับโอนบันทึกบัญชีไม้ที่ได้รับมาและจัดเก็บเอกสารการนำเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารการนำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบันทึกบัญชีไม้ จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจสอบเอกสาร</li> <li>2. การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และจำนวนไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้</li> </ol>		<p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่งแต่ละครั้ง</p>	
<b>หลักการที่ 3: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>			
<b>หลักเกณฑ์ 3.1: การชำระเงินในด้านการป่าไม้ (ไม่ใช่การทำสวนป่า ภายใต้ พรบ.สวนป่า)</b>			
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
<p>O6-3.1.1: ก่อนได้รับใบอนุญาตตั้งโรงค้ำ ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p>	<p>สำหรับกรุงเทพมหานคร: กรมป่าไม้</p> <p>สำหรับจังหวัดอื่น: ทสจ.</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 75</p> <p>กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>ก่อนได้รับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงค้ำซึ่งมีอายุ 1 ปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับอนุญาต และเก็บต้นข้าวไว้</p> <p>การมีใบอนุญาต แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b></p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>			<p>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการออกใบอนุญาตแต่ละครั้ง</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ตัวตรวจพิสูจน์</b>	<b>ออกโดย</b>	<b>กฎหมายอ้างอิง</b>
<p>O6-3.1.2: ก่อนได้รับใบเบิกทางผู้ขอออกใบเบิกทางได้ชำระค่าธรรมเนียมใบเบิกทางถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง</p>	<p>ทสจ. หรือ สจป. ท้องที่</p>	<p>พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 75</p> <p>กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม</p>



<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          ผู้ขอออกใบเบิกทางต้องชำระ ค่าธรรมเนียมก่อนได้รับใบเบิกทาง แล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้และจัดเก็บต้นข้าวไว้          การมีใบเบิกทาง แสดงให้เห็นว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว และจะถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านป่าไม้ทุกด่านที่ไม้ชิ้นเคลื่อนที่ผ่าน</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>          การตรวจสอบเอกสาร</p>		<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ทสจ.</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการขนส่ง</p>	
หลักเกณฑ์ 3.2: การชำระภาษีอากร ที่ไม่ใช่ด้านการป่าไม้			
ตัวชี้วัด	ตัวตรวจพิสูจน์	ออกโดย	กฎหมายอ้างอิง
<p>O6-3.2.1: ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ผู้ส่งออกได้ชำระอากรขาออกถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	<p>ใบเสร็จรับเงินการชำระอากร</p>	<p>กรมศุลกากร</p>	<p>พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 13          พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 4</p>
<p><b>คำอธิบายกระบวนการตรวจพิสูจน์:</b>          เมื่อผู้ส่งออกนำส่งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและคำนวณภาษีอากรที่ต้องชำระ ผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีอากรที่หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้ และเก็บรักษาต้นข้าวไว้ รวมถึงหลักฐานว่าได้ชำระภาษีอากรแล้วจะปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร          ใบขนสินค้าขาออกพร้อมทั้งใบเสร็จการชำระค่าภาษีอากร จะได้รับการตรวจพิสูจน์เมื่อมีการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร</p> <p><b>วิธีการตรวจพิสูจน์:</b>          การตรวจสอบเอกสาร</p>		<p><b>ผู้ทำการตรวจพิสูจน์:</b> เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร</p> <p><b>ความถี่:</b> ตามการส่งออกแต่ละครั้ง</p>	